

Tháo gỡ vướng mắc về thể chế, khởi thông nguồn lực cho phát triển



● Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp. (Ảnh: Quochoi.vn)

Chiều 15/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thứ 32, cho ý kiến với 18 nội dung và cho ý kiến bằng văn bản đối với 3 nội dung.

(Trang 3)

Sẵn sàng cho Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ



● Dân công hỏa tuyến trong buổi họp luyện. (Ảnh: Hà Khánh)

Tính tới thời điểm hiện tại, các đơn vị, lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành, phục vụ và các hoạt động trong dịp tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) đã xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện chu đáo, tỉ mỉ, sát, đúng theo kế hoạch của Bộ Quốc phòng. Công tác chuẩn bị đã hoàn tất.

(Trang 7)

Khởi tạo môi trường pháp lý tốt nhất cho doanh nghiệp

Ngày 15/4, tại Bình Dương, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã dự và phát biểu tại Lễ khai mạc Diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis Trung Quốc 2024. Diễn đàn quy tụ gần 700 khách mời là lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, các địa phương và tỉnh Bình Dương; Hiệp hội Thương gia, Liên đoàn Doanh nghiệp Trung Quốc; các doanh nghiệp Trung Quốc; các doanh nghiệp nói tiếng Hoa và các doanh nghiệp Việt Nam...

(Trang 5)

CHÀO NGÀY MỚI

Tên xã sau sáp nhập

Tên làng, tên xã quê hương bản quán, với mỗi người dân Việt Nam đều là một yếu tố có giá trị tinh thần quan trọng. Trong trường ca "Đất nước", nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm đã ví von tên xã, tên làng như một người thân, như một tài sản vô hình, khi ông viết câu thơ về những người đi khai hoang mở cõi "Họ gánh theo tên xã, tên làng trong mỗi chuyến di dân".

(Trang 2)

Việt Nam nỗ lực hoàn thiện hệ thống pháp luật về quyền con người

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt khẳng định như vậy khi chủ trì họp báo quốc tế công bố Báo cáo quốc gia theo Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát chu kỳ IV của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, chiều 15/4.

(Trang 4)

Gạo ST25 và câu chuyện bảo vệ thương hiệu

Hàng loạt cửa hàng kinh doanh gạo lớn ở nhiều quận trên địa bàn TP Hà Nội vừa bị "bêu tên" vì bán gạo giả mạo thương hiệu của "cha đẻ" giống gạo ST25 - từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới.

(Trang 9)

THANH TRA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI: Một số Sở Giao thông vận tải chưa quyết liệt thu hồi phù hiệu xe vi phạm

Thanh tra Bộ Giao thông vận tải vừa báo cáo kết quả triển khai Kế hoạch 12882 ngày 14/11/2023 của Bộ Giao thông vận tải về kiểm tra hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.



● Thanh tra GTVT kiểm tra việc chấp hành pháp luật tại một bến xe tại Hà Nội. (Ảnh: Phan Trang)

(Trang 10-11)

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Cuba

Chiều 14/4 (giờ địa phương), trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức Cuba, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và Đoàn công tác đã đến dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thủ đô La Habana, Cuba.

Phát biểu tại đây, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cảm ơn đất nước Cuba và cá nhân kiến trúc sư Joel Diaz đã dành những tình cảm rất đặc biệt cho Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu; xây dựng và gìn giữ công trình Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phó Thủ tướng cho rằng những điều tốt đẹp về Chủ tịch Hồ Chí Minh và những điều lớn lao trong những cuộc kháng chiến của dân tộc Việt Nam đều được thể hiện trong công trình này. Công trình cũng thể hiện được

tình cảm hữu nghị đặc biệt của Nhân dân Việt Nam và Nhân dân Cuba. Phó Thủ tướng chúc kiến trúc sư Joel Diaz, người đã dành hết tâm sức cho công trình Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, luôn mạnh khỏe và tiếp tục lan toả những câu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh và mối quan hệ hữu nghị, hợp tác đặc biệt giữa Việt Nam và Cuba.

Trước đó, sáng 14/4 (theo giờ địa phương), Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã đến thăm, làm việc với Đặc khu phát triển Mariel (ZEDM), Trung tâm kỹ thuật di truyền và công nghệ sinh học Cuba (CIGB) và các dự án đầu tư của Việt Nam tại ZEDM. Phát biểu tại các cuộc làm việc với Đặc khu phát triển Mariel, CIGB và các nhà đầu tư của Việt Nam, Phó Thủ tướng ghi nhận và

chia sẻ với những khó khăn của nền kinh tế Cuba cũng như của các nhà đầu tư Việt Nam đầu tư tại Cuba. Phó Thủ tướng đề nghị hai bên cùng nỗ lực xây dựng cơ chế phù hợp nhằm hỗ trợ các nhà đầu tư Việt Nam sớm vượt qua khó khăn, duy trì và mở rộng sản xuất, góp phần đưa quan hệ kinh tế Việt Nam - Cuba phát triển tương xứng với quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Phó Thủ tướng cũng trực tiếp gọi mở những định hướng hợp tác mới giữa hai nước dựa trên thế mạnh của mỗi bên như công nghệ sinh học và sản xuất lương thực; phát huy vai trò của Đặc khu phát triển Mariel trong việc đề xuất cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam tại Cuba.

BẢO AN

Cập nhật dữ liệu để người dân có thể sử dụng giấy phép lái xe trên VNeID

Ngày 15/4, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã chủ trì cuộc họp tháng 4 của Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Chính phủ (Đề án 06).

Phát biểu kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Tô Lâm, Tổ trưởng Tổ công tác triển khai Đề án 06 ghi nhận, đánh giá cao sự quyết tâm vào cuộc lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của các Bộ, ngành trong triển khai thực hiện Đề án 06 thời gian qua. Thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, đề phục vụ triển khai cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Công an khai thác Cơ sở dữ

liệu quốc gia về dân cư để bảo đảm cuộc tổng điều tra được tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí về nguồn lực, giảm chi phí đầu tư, thuận lợi cho người dân. Với nhiệm vụ này, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, trước mắt, trong tháng 5/2024, Cơ quan thường trực (Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội) phân tích số liệu dân cư tại một số địa bàn cấp xã để Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tham khảo, đối sánh sau khi kết thúc 1 tháng tổng điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ.

Về triển khai số sức khỏe điện tử trên VneID, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Bộ Y tế trong quá trình xây dựng Nghị định quy định quản lý dữ liệu y tế, bổ sung rõ quy định các nội dung thông tin trong số sức khỏe điện tử, trình Chính phủ quy định tích hợp thông tin sức khỏe trên VneID. Khẩn trương

nghiên cứu, báo cáo Chính phủ về việc thí điểm các cơ sở khám chữa bệnh chưa ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế gửi dữ liệu lên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế trong tháng 4/2024.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng đề nghị Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Bộ Công an khẩn trương hoàn thành việc đối soát, làm sạch dữ liệu giấy phép lái xe; cập nhật kịp thời dữ liệu về cấp mới, cấp đổi, bảo đảm dữ liệu giấy phép lái xe “đúng, đủ, sạch, sống” để người dân có thể sử dụng giấy phép lái xe trên VNeID thay cho việc phải mang theo giấy phép lái xe khi tham gia giao thông và phục vụ việc xử phạt vi phạm hành chính về giao thông qua ứng dụng VneID, thu hồi, tước giấy phép lái xe trên môi trường điện tử... **U.SAN**

Ninh Bình: Thúc đẩy hợp tác nhiều lĩnh vực với các địa phương của Hungary

Ngày 15/4, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, Đoàn công tác Quốc hội Hungary do bà Márta Mátrai, Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Hungary dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Ninh Bình. Tiếp và làm việc với Đoàn công tác có ông Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình.

Tại buổi làm việc, ông Đoàn Minh Huấn đã nhấn mạnh mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam - Hungary, đồng thời cho rằng chuyến thăm của Đoàn công tác sẽ tiếp tục thúc đẩy ngoại giao nghị viện giữa hai nước - một trong những phương thức ngoại giao quan trọng của Việt Nam hiện nay. Đây cũng là cơ hội để Ninh Bình thúc đẩy mối quan hệ với thành phố Balatonfured của Hungary. Ninh Bình mong muốn được hợp tác về du lịch; thu hút đầu tư, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; chia sẻ những kinh nghiệm trong phát triển du lịch, bảo tồn văn hóa; chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng luật pháp đối với bảo tồn di sản, đặc biệt là luật pháp có tính đặc thù cho đô thị có di sản.

Trần trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo tỉnh Ninh Bình, bà Márta Mátrai, Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Hungary vui mừng trước mối quan hệ giữa Quốc hội hai nước luôn duy trì thường xuyên, có lịch sử lâu dài. Bà Márta Mátrai đánh giá cao những đề xuất của tỉnh Ninh Bình với Hungary về các lĩnh vực như thu hút đầu tư, lập pháp... đồng thời khẳng định Hungary luôn ủng hộ và thúc đẩy các lĩnh vực này.

Bên cạnh đó, trong lĩnh vực hợp tác về giáo dục - đào tạo, Việt Nam thường xuyên cử sinh viên sang học tại Hungary với khoảng 200 sinh viên/năm. Không chỉ hỗ trợ về học bổng, Hungary còn tiếp tục theo dõi, đồng hành với những sinh viên từng được nhận học bổng đào tạo tại Hungary. Đây sẽ là cơ hội để người dân Ninh Bình tham gia vào sự hỗ trợ đào tạo này. **G.H**

Bắc Bộ giảm nhiệt, Nam Bộ tiếp tục nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (16/4), khu vực Tây Bắc Bộ và vùng núi Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 - 38 độ C, có nơi trên 40 độ C. Trong khi đó, các khu vực còn lại của Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ phổ biến từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, từ hôm nay (16/4), nhiệt độ miền Bắc tiếp tục tăng, nhiệt độ và độ ẩm cao tạo cảm giác oi bức; sáng sớm khu vực này có thể có sương mù nhẹ hoặc mưa phùn. Tuy nhiên, dự báo một đợt không khí lạnh yếu sẽ về miền Bắc sau những ngày nóng nực.

Cụ thể, khoảng ngày 22/4, không khí lạnh sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến các tỉnh thành phía Đông Bắc Bắc Bộ như Lạng Sơn, Cao Bằng, khiến thời tiết miền Bắc dịu xuống. Sang ngày 23/4, gió Đông Bắc về đến Hà Nội, nhiệt độ toàn miền Bắc giảm khoảng 5 - 6 độ C. Tại Thủ đô Hà Nội, nhiệt độ cao nhất trong ngày được dự báo trên 30 độ C, trời mát; khu vực Đông Bắc Bắc Bộ có thể có mưa.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C, cảnh báo nắng nóng sẽ kéo dài trong nhiều ngày tới. Riêng khoảng ngày 17 - 20/4 khu vực này có thể có mưa trái mùa. **H.G**

CHÀO NGÀY MỚI

Tên xã sau sáp nhập

Tên làng, tên xã quê hương bản quán, với mỗi người dân Việt Nam đều là một yếu tố có giá trị tinh thần quan trọng. Trong trường ca “Đất nước”, nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm đã ví von tên xã, tên làng như một người thân, như một tài sản vô hình, khi ông viết câu thơ về những người đi khai hoang mở cõi “Họ gánh theo tên xã, tên làng trong mỗi chuyến di dân”.

Theo Nghị quyết 35/2023/UBTVQH15 ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030; thì ngoại trừ những ĐVHC có đặc thù quốc phòng, an ninh, truyền thống lịch sử, văn hóa, tốc độ phát triển đô thị và trình độ phát triển kinh tế; còn lại phải đáp ứng các tiêu chí về diện tích tối thiểu, dân số, nếu không phải sắp xếp. Nghị quyết trên là rất đúng

đắn, khoa học. Tuy nhiên, thực tiễn sắp xếp ĐVHC phát sinh một số vấn đề gây tranh luận, như 2 xã nhập thành 1, thì lấy tên mới nào.

Tại Hà Nội, việc đặt tên mới ngoài cần nhắc yếu tố đặc thù như truyền thống lịch sử, văn hóa, còn xét tới quy hoạch, mạng lưới giao thông. Một số ĐVHC mới giữ lại một trong số tên cũ. Trong khi đó, một số tên phường nổi tiếng như Cầu Dền, Đống Mác, Quỳnh Lôi lại không còn.

Tại xã Chàng Sơn (huyện Thạch Thất, Hà Nội), tiếu muối khi tên xã không còn sau khi sáp nhập với Thạch Xá thành Thạch Xá, nên 250 người đã ký văn bản gửi cơ quan chức năng, kiến nghị giữ lại tên xã. Chàng Sơn là một trong những làng nghề lâu đời nhất nước, chữ “chàng” ở đây chỉ tên dụng cụ làm mộc. Người Chàng Sơn làm ra nhiều công trình kiến trúc, điêu khắc gỗ nổi tiếng như

những pho tượng chùa Tây Phương, được xem là những tác phẩm xuất sắc của lịch sử mỹ thuật Việt Nam.

Kiến nghị này không được đồng ý, vì theo giải thích của lãnh đạo huyện, thì Chàng Sơn vốn chỉ là một thôn thuộc xã Thạch Xá. Tên xã thay đổi, song tên làng nghề vẫn giữ lại nên không lo bị lãng quên.

Tuy nhiên, ở một số địa phương khác, khó tìm được phương án dung hòa như trên. Mới đây, UBND huyện Quỳnh Lưu phải có văn bản gửi UBND tỉnh Nghệ An xin ý kiến điều chỉnh tên gọi một số ĐVHC cấp xã sau sáp nhập. Ví dụ sáp nhập xã Quỳnh Đôi và xã Quỳnh Hậu, cái tên mới đề xuất Đôi Hậu bị người dân phản ứng, không đồng tình. Một nửa muốn giữ tên gọi Quỳnh Đôi, số còn lại cho rằng tên gọi mới Đôi Hậu “nghe kỳ kỳ”.

Trước đó, huyện đưa phương án giữ lại tên của 1 trong 2 xã sáp nhập và người xã nào cũng muốn giữ tên gọi xã mình. Quỳnh Đôi là vùng đất nổi tiếng khoa bảng, nhiều người thành đạt, là quê nữ sĩ

Hồ Xuân Hương. Huyện đã chọn phương án giữ tên này, nhưng phía Quỳnh Hậu phản đối, cho rằng xã mình diện tích lớn, đông dân hơn, không thể lép vế nên đề nghị “phải giữ chữ Hậu”.

Dự kiến tới đây, hai xã cho người dân bỏ phiếu. Huyện lập tổ công tác vận động, thuyết phục người dân chấp thuận phương án giữ lại tên Quỳnh Đôi. Nếu hai xã không đồng thuận tên này, huyện sẽ xin ý kiến tỉnh tìm một tên gọi mới trước ngày lấy ý kiến người dân.

Còn một phương án nữa mà các địa phương có thể tham khảo thực hiện như xưa nay chúng ta đã làm và mới đây Hà Nội cũng đã thực hiện, là ghép tên, như phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Phường Liên - Trung Tự. Chuyện tên làng, tên xã như trên đã nói, không chỉ là cái tên, mà còn là quê hương thân thuộc của bao người. Nên khi tìm tên mới cho xã, phường sau sáp nhập cần thận trọng tính toán các yếu tố văn hóa, lịch sử và nguyện vọng của người dân các ĐVHC sáp nhập. **MINH KHANG**

Tháo gỡ vướng mắc về thể chế, khởi thông nguồn lực cho phát triển

Chiều 15/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thứ 32, cho ý kiến với 18 nội dung và cho ý kiến bằng văn bản đối với 3 nội dung.



● Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trình bày tờ trình tại phiên họp. (Ảnh: Quochoi.vn)

Hạn chế tối đa các dự án được xem xét, thông qua trong 2 nhiệm kỳ Quốc hội

Ngay sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh (Chương trình) năm 2025, điều chỉnh Chương trình năm 2024.

Trình bày Tờ trình đề nghị của Chính phủ về Chương trình năm 2025, điều chỉnh Chương trình năm 2024, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết, đề nghị được lập trên cơ sở 3 nguyên tắc. Thứ nhất, ưu tiên đề xuất các dự án nhằm tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kịp thời thực hiện các kết luận của Bộ Chính trị về việc tổng kết thực hiện các nghị quyết về tư pháp, pháp luật; các yêu cầu của QH, UBTVQH; chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Thứ hai, ưu tiên đề xuất đưa các dự án nhằm tiếp tục xây dựng, hoàn thiện đồng



● Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp. (Ảnh: Quochoi.vn)

bộ thể chế, trước hết là thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về thể chế, pháp luật, khởi thông và phát huy nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội; chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4; thực hiện các cam kết quốc tế; bảo đảm quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân theo quy định của Hiến pháp; bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật.

Thứ ba, đề nghị Chương trình phải bảo đảm tính khả thi, tránh dồn nhiều dự án vào năm 2024; coi trọng chất lượng, không chạy theo số lượng, không đưa vào Chương trình những dự án thiếu hồ sơ hoặc chưa đáp ứng yêu cầu về chất lượng. Đặc biệt, năm 2025 là năm cuối nhiệm kỳ, do đó việc xây dựng Chương trình cần bảo đảm các dự án được xem xét, cho ý kiến và thông qua trong năm 2025, hạn chế tối đa các dự án được xem xét, thông qua trong 2 nhiệm kỳ QH. Đồng thời, bảo đảm tính linh hoạt, tính đến khả năng trong năm 2024 sẽ tiếp tục có các đề xuất bổ sung một số dự án vào Chương trình theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Trên cơ sở các nguyên tắc đã nêu trên, Chính phủ đề nghị điều chỉnh Chương

Tại phiên họp, UBTVQH cũng đã nghe Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kãm trình bày tóm tắt Tờ trình đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hoạt động giám sát của QH và HĐND; đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình bày Tờ trình đề nghị xây dựng Luật Tương trợ tư pháp về hình sự.

trình năm 2024 đối với 11 dự án, dự thảo. Tại Kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2024), đề nghị bổ sung đối với 8 dự án. Trên cơ sở đề nghị điều chỉnh, bổ sung các dự án, dự thảo này, Chương trình năm 2024 sẽ có 29 dự án, dự thảo do Chính phủ trình, tăng 9 dự án so với Chương trình đã được QH, UBTVQH thông qua. Về đề nghị của Chính phủ về Chương trình năm 2025, trên cơ sở nguyên tắc đã nêu, Chính phủ đề nghị Chương trình năm 2025 gồm 17 dự án. Trong đó, tại Kỳ họp thứ 9 (tháng 5/2025) sẽ trình 17 dự án và tại Kỳ họp thứ 10 (tháng 10/2025) sẽ trình 9 dự án.

Điều chỉnh 4 nội dung liên quan đến Kỳ họp thứ 7

Phát biểu tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng cho biết, tình hình cháy nổ ở nước ta thời gian qua diễn biến rất phức tạp, nhất là tại các hộ gia đình kết

hợp sản xuất kinh doanh, các khu dân cư, các cơ sở karaoke... Do vậy, để nâng cao trách nhiệm cá nhân trong công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ; bảo đảm công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ sát với diễn biến hiện nay, rất cần thiết trình dự án Luật PCCC và cứu nạn, cứu hộ tại Kỳ họp thứ 7, thông qua tại Kỳ họp thứ 8. “Bên cạnh đó, nếu lùi dự án Luật này xuống trình tại Kỳ họp thứ 8 cũng sẽ ảnh hưởng đến các dự án Luật khác đang được chuẩn bị”, ông Lê Quốc Hùng nói.

Liên quan đến dự án Luật Điện lực (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, nếu dự án Luật được chuẩn bị tốt, quá trình thảo luận đạt sự đồng thuận cao, UBTVQH sẽ phối hợp với Chính phủ để trình QH quyết định xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 8 theo quy trình tại 1 kỳ họp.

Phát biểu ý kiến tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long bày tỏ mong muốn UBTVQH, các Ủy ban của QH chia sẻ với quyết tâm của Chính phủ về việc không để các dự án Luật được xem xét, thông qua trong 2 nhiệm kỳ QH. Bởi, nếu bị “vất” sang 2 nhiệm kỳ thường sẽ khó thành công do ảnh hưởng đến tính liên tục.

Tại phiên họp, với 100% Ủy viên UBTVQH có mặt tán thành, UBTVQH đã thông qua Nghị quyết điều chỉnh Chương trình năm 2024, theo đó nhất trí điều chỉnh tiến độ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật từ Chương trình cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7, thông qua tại Kỳ họp thứ 8 sang cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 8, thông qua tại Kỳ họp thứ 9. Đồng thời, bổ sung vào Chương trình 2 dự thảo Nghị quyết gồm Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 119/2020/QH14 của QH về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng và Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An trình QH cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ 7 theo quy trình 1 kỳ họp; bổ sung dự án Luật PCCC và cứu nạn, cứu hộ.

TUỆ MINH

Kiên Giang đẩy mạnh phát triển kinh tế trong quý II

Ngày 15/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 16.

Kỳ họp sơ kết thực hiện nhiệm vụ quý I/2024; tổng kết công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ quản lý các cấp năm 2023; triển khai Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Kiên Giang đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, hài hòa, bền vững và cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Đỗ Thanh Bình cho biết, Kiên Giang ra sức khắc phục những khó khăn, bất cập, tồn tại, hạn chế trong quý I, rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ đạt thấp để có nhiều giải pháp phù hợp, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nỗ lực, quyết tâm cao thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra của năm 2024.

Kiên Giang cũng sẽ tập trung đẩy mạnh hơn nữa phục hồi và phát triển kinh tế, phấn đấu trong quý II đạt mức tăng trưởng từ 10,35% trở lên; xuống giống vụ lúa Hè Thu đạt kế hoạch, triển khai thực hiện tốt đề án “Phát triển bền vững một triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030”.

Ngoài ra, địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc

thúc đẩy nuôi trồng thủy sản, nâng tổng sản lượng thủy sản để bù gần 9.000 tấn hụt giảm của quý I, triển khai đề án nuôi biển và thực hiện các dự án nuôi biển đã cho chủ trương đầu tư... “Tinh tăng cường các giải pháp phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn, sạt lở, phòng, chống cháy rừng, bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho Nhân dân; thực hiện hiệu quả các chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chống khai thác IUU, chuẩn bị chu đáo các điều kiện đón và làm việc với Đoàn thanh tra của Ủy ban Châu Âu về vấn đề này”, ông Bình nói.

Tinh tháo gỡ khó khăn để huy động nguồn vốn của xã hội cho đầu tư, đặc biệt là triển khai đầu tư các dự án lớn, gắn với đầu tư công để kích thích tăng trưởng kinh tế, phấn đấu đến cuối quý II tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt từ 35% trở lên, thúc đẩy phát triển công nghiệp, kêu gọi đầu tư hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn; hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất, phấn đấu trong quý II, giá trị sản xuất công nghiệp phải đạt từ 14.740 tỷ đồng trở lên... KHÁNH THUY

HĐND TP Hải Phòng: Thông qua 7 Nghị quyết tại Kỳ họp thứ 15

Chiều 15/4, HĐND TP Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đã tổ chức Kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền. Đây là Kỳ họp chuyên đề thứ 2 được

tổ chức trong năm 2024 nhằm kịp thời triển khai ngay các nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết của TP.

Tại Kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết, thống nhất thông qua 7 Nghị quyết gồm: Đồ án quy hoạch chung đô thị mới Thủy Nguyên, TP Hải Phòng đến năm 2024; Phê duyệt chủ trương phát hành trái phiếu Chính quyền địa phương năm 2024 tại TP Hải Phòng; Điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án đầu tư phải thu hồi đất; Mức vốn ngân sách nhà nước dự kiến cấp cho việc bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn TP năm 2024; Bổ sung danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trên địa bàn TP năm 2024; Chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thực hiện dự án cải tạo chỉnh trang bờ ven sông Cấm từ ngã ba sông Ruột Lợn đến bờ cuối đảo Vũ Yên...

Để các Nghị quyết được triển khai hiệu quả, phát biểu tại Kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng Phạm Văn Lập đề nghị, ngay sau kỳ họp, UBND TP khẩn trương chỉ đạo xây dựng và triển khai Kế hoạch tổ chức thực hiện các Nghị quyết vừa được HĐND TP thông qua, bảo đảm kịp thời, hiệu quả, tiết kiệm, đúng nội dung các Nghị quyết và đúng quy định.

Thường trực HĐND TP, các Ban HĐND TP, tổ đại biểu và đại biểu HĐND TP tập trung giám sát chặt chẽ quá trình triển khai để bảo đảm thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và đúng các nội dung Nghị quyết của HĐND TP. THUY LINH

TỔNG KẾT QUÁ TRÌNH 40 NĂM ĐỔI MỚI:

Đề xuất mục tiêu, định hướng giải pháp cho giai đoạn tới

Hôm qua (15/4), Phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam đã diễn ra tại Hà Nội. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo chủ trì Phiên họp.

Cùng dự Phiên họp có các Ủy viên Bộ Chính trị: Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Lương Cường; Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên; các Bí thư Trung ương Đảng: Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài; các Ủy viên Trung ương Đảng và thành viên Ban Chỉ đạo.

Phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp,



● Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo Phiên họp. (Ảnh: nhandan.vn)

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai cho biết, lần tổng kết này chúng ta nhìn lại cả quá trình 40 năm đổi mới; tuy nhiên, chúng ta đã có các lần tổng kết trước, nhất là tổng kết 30 năm gần đây. Vì thế, để tránh dàn trải, Phiên họp chỉ tập trung vào một số vấn đề lý luận và thực tiễn quan trọng và lựa chọn một số Bộ, ngành và địa phương để khảo sát tổng kết.

Bà Trương Thị Mai lưu ý, tổng kết lần này sẽ tập trung chủ yếu vào 10 năm gần đây để khái quát, đánh giá chung, rút ra những bài học kinh nghiệm cho cả quá trình 40 năm đổi mới. Bên cạnh đó, nhận diện những vấn đề đặt ra cần tiếp tục

nghiên cứu, giải quyết trong thời gian tới. Trên tinh thần kế thừa các kết quả của các lần tổng kết trước, có những nhận thức gì mới có thể đổi mới, bổ sung, từ đó có những nhận thức, đánh giá chung cho cả quá trình 40 năm đổi mới.

Thường trực Ban Bí thư khẳng định, lần tổng kết 40 năm đổi mới này rất có ý nghĩa, như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu chỉ đạo: “Đến năm 2025, trên cơ sở tổng kết 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 50 năm thống nhất đất nước, cần hoàn thiện cơ bản hệ thống lý luận về đường lối đổi mới; đến năm 2030, trên cơ sở tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ

nghĩa xã hội, tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, có thể bổ sung, phát triển Cương lĩnh, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới; bổ sung, làm phong phú và tiến thêm một số bước để hoàn thiện hơn nền tảng tư tưởng của Đảng; và đến năm 2045, khi nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao thì chúng ta sẽ có một hệ thống lý luận hoàn chỉnh, khoa học và hiện đại về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam”. Do vậy, bà Trương Thị Mai đề nghị, trong quá trình tổng kết, đánh giá, cần tiếp tục khái quát hệ thống lý luận về đường lối đổi mới; từ đó đề xuất quan điểm, mục tiêu, định hướng giải pháp cho giai đoạn tới và đặc biệt quan trọng là cần có những đề xuất kiến nghị góp phần xây dựng văn kiện Đại hội XIV của Đảng tới đây. Dự kiến đề cương chi tiết Báo cáo Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua 40 năm đổi mới ở Việt Nam sẽ trình Hội nghị Trung ương thảo luận cho ý kiến vào tháng 5 tới.

Tại Phiên họp, ông Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương đã báo cáo cụ thể tình hình triển khai nhiệm vụ tổng kết 40 năm đổi mới. Theo đó, Ban Chỉ đạo đã thành lập 6 nhóm tổng kết ở Trung ương. Sau khi thành lập, các nhóm đã chủ động triển khai phân công, thống nhất lề lối làm việc, giao các chuyên đề tổng kết có địa chỉ cụ thể, lựa chọn các chuyên gia, các nhà khoa học có uy tín thực hiện. Đến tháng 12/2023, đã hoàn thành việc nghiệm thu 47/47 chuyên đề tổng kết của các nhóm. Các chuyên đề thuộc các nhóm nhìn chung bảo đảm chất lượng...

Tại phiên họp, với tinh thần trách nhiệm cao, các thành viên Ban Chỉ đạo đã thảo luận, cho ý kiến về những vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam. **KHÁNH CHI**

Việt Nam nỗ lực hoàn thiện hệ thống pháp luật về quyền con người

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt khẳng định như vậy khi chủ trì họp báo quốc tế công bố Báo cáo quốc gia theo Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát chu kỳ IV của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, chiều 15/4.

Việt Nam nhất quán chính sách bảo vệ và thúc đẩy quyền con người

Phát biểu tại họp báo, Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt khẳng định, với chính sách nhất quán về bảo vệ và thúc đẩy quyền con người, Việt Nam coi trọng Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR) và luôn nghiêm túc xây dựng các Báo cáo quốc gia cũng như triển khai các khuyến nghị Việt Nam chấp thuận tại tất cả các chu kỳ. Vừa qua, Việt Nam đã chính thức nộp Báo cáo quốc gia theo Cơ chế UPR chu kỳ IV lên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (HĐNQ LHQ). Dự kiến, Việt Nam sẽ tham gia Phiên Đối thoại về Báo cáo quốc gia UPR chu kỳ IV tại HĐNQ vào ngày 7/5/2024 tới.

Thông tin về Báo cáo quốc gia UPR chu kỳ IV của Việt Nam, Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt cho hay, Báo cáo trình bày tổng thể việc bảo vệ và thúc đẩy quyền con người ở Việt Nam trên các lĩnh vực kể từ lần rà soát trước và rà soát toàn diện việc thực hiện những khuyến nghị mà Việt

Nam đã chấp thuận tại chu kỳ III. “Tính đến tháng 1/2024, trong số 241 khuyến nghị mà Việt Nam chấp thuận tại chu kỳ III, Việt Nam đã hoàn thành thực hiện có kết quả 209 khuyến nghị (chiếm 86,7%), thực hiện 1 phần 30 khuyến nghị (12,4%) và 2 khuyến nghị còn lại đang được xem xét thực hiện vào thời điểm phù hợp”, ông Đỗ Hùng Việt thông tin.

Báo cáo cũng cung cấp những dẫn chứng, con số cụ thể, cập nhật, qua đó khẳng định nỗ lực rất lớn của Việt Nam trong bảo đảm quyền con người, nhất là trong hoàn thiện hệ thống pháp luật về quyền con người, thực hiện nghĩa vụ theo các điều ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam là thành viên; về những thành tựu của Việt Nam trong giảm nghèo đa chiều bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân và bảo đảm quyền của các nhóm dễ bị tổn thương, tham gia đối thoại, hợp tác quốc tế và khu vực trong lĩnh vực quyền con người. Những kết quả này đều được cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.

Về các nội dung báo cáo khác, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao bày tỏ không đồng tình với nhiều ý kiến và nội dung trong báo cáo đó. Các báo cáo có nhiều nội dung được xây dựng dựa trên thông tin chưa được kiểm chứng, đưa ra nhận định thiếu khách quan về tình hình Việt Nam. “Việt Nam luôn bảo đảm sự tham gia đầy đủ, tích cực của các bên liên quan trong suốt tiến trình UPR. Về cách làm, với UPR của Việt Nam, chúng tôi có tiến trình tham vấn rộng rãi với các bên liên quan để xây dựng Báo cáo quốc gia. Ngược lại, tất cả các báo cáo khác được nộp lên LHQ đều không được tiến hành một cách công khai, minh bạch như cách Việt Nam tiến hành với Báo cáo quốc gia. Chúng tôi hoàn toàn không được tham vấn gì khi họ tiến hành những báo cáo đó”, Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt khẳng định.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nhấn mạnh, từ năm 2019 đến hết tháng 11/2023, Việt Nam đã tiếp tục các nỗ lực xây dựng Nhà nước pháp quyền với 44 luật được thông qua, trong đó có nhiều văn bản luật quan trọng liên quan đến quyền con người, quyền công dân, cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp năm 2013, bảo đảm tương thích với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Đồng thời, Việt Nam cũng đã và đang tiếp tục rà soát để sửa đổi, bổ sung một số luật phù hợp với các cam kết quốc tế.

Báo cáo được thực hiện toàn diện, minh bạch

Việt Nam cũng đã tiếp tục rà soát, gia nhập các công ước quốc tế về quyền con người cũng như triển khai các điều ước một cách nghiêm túc, chặt chẽ bằng hành lang pháp lý và hệ thống chính sách đồng bộ, đã đạt được những kết quả toàn diện. Tính đến nay, Việt Nam đã tham gia 7/9 điều ước quốc tế cơ bản về quyền con người, 25 công ước quốc tế về quyền lao động của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO). Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đã tích cực đóng góp vào nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế trong thúc đẩy quyền con người trên thế giới với những sáng kiến, hành

động thiết thực, cụ thể, đặc biệt là trên cương vị thành viên HĐNQ LHQ nhiệm kỳ 2023 - 2025...

Bên cạnh những kết quả này, Báo cáo cũng chỉ ra những thách thức còn tồn tại và từ đó đề ra các hướng ưu tiên và nhu cầu hợp tác của Việt Nam trong thời gian tới nhằm bảo đảm sự thụ hưởng tốt hơn nữa các quyền con người cho người dân như xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tăng cường nguồn lực cho phát triển bền vững, bao trùm, tăng cường nội luật hóa các điều ước quốc tế về quyền con người; bảo đảm tốt hơn tất cả các quyền cơ bản của con người theo chuẩn mực quốc tế được thừa nhận chung.

Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt cũng khẳng định, quá trình xây dựng Báo cáo được thực hiện một cách toàn diện, minh bạch với sự tham gia đóng góp ý kiến của các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức nghề nghiệp, các tổ chức phi chính phủ, các đối tác phát triển và người dân.

Tại họp báo, bình luận về các báo cáo của các cơ quan LHQ và các bên liên quan về Việt Nam theo Cơ chế UPR chu kỳ IV, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt nêu rõ, một trong những nguyên tắc mang tính nền tảng của quan hệ quốc tế hiện đại và được ghi nhận trong Hiến chương LHQ là nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia. Một trong những nguyên tắc cũng mang tính nền tảng giữa Việt Nam và các nước trên thế giới là tôn trọng thể chế chính trị của nhau. “Chính vì vậy, tôi kiên quyết bác bỏ những ý kiến, đề xuất, kiến nghị vi phạm nguyên tắc này”, ông Đỗ Hùng Việt nêu rõ.

MINH NGỌC

Khởi tạo môi trường pháp lý tốt nhất cho doanh nghiệp

Ngày 15/4, tại Bình Dương, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã dự và phát biểu tại Lễ khai mạc Diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis Trung Quốc 2024. Diễn đàn quy tụ gần 700 khách mời là lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, các địa phương và tỉnh Bình Dương; Hiệp hội Thương gia, Liên đoàn Doanh nghiệp Trung Quốc; các doanh nghiệp Trung Quốc; các doanh nghiệp nói tiếng Hoa và các doanh nghiệp Việt Nam...

Cùng lắng nghe, thấu hiểu

Phát biểu tại Lễ khai mạc Diễn đàn Hợp tác kinh tế Horasis Trung Quốc 2024 là cơ hội để các nhà quản lý, cộng đồng doanh nghiệp (DN) gặp gỡ, trao đổi, kết nối, hợp tác, mở ra cơ hội đầu tư và cùng tái cấu trúc lại đầu tư. Theo Phó Thủ tướng, trong bối cảnh khó khăn chung của kinh tế toàn cầu, Diễn đàn cần cùng nhau bàn thảo, kiên trì hợp tác giải quyết một số khó khăn để Việt Nam trở thành điểm đến cùng nhau vượt qua thách thức, hàng rào thương mại, hội nhập, mang lại những giá trị sáng tạo, tri thức, đem đến những sản phẩm hàng hóa xanh.

Trao đổi với các nhà đầu tư, Phó Thủ tướng cho biết, Việt Nam đang từng bước triển khai chiến lược đổi mới sáng tạo, đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, năng lượng xanh, chuyên đổi số, xã hội... Đây là "địa" để các DN quốc tế, trong đó có Trung Quốc, có thể lựa chọn Việt Nam như thị trường mới nổi về kinh tế xanh, đầu tư đồng bộ hạ tầng, với nguồn nhân lực trẻ, năng động, thông minh có lợi thế trong những ngành nghề mới. Phó Thủ tướng khẳng định, Chính phủ sẽ tiếp tục lắng nghe, hướng về DN, tạo môi trường pháp lý thuận lợi, minh bạch, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của các nhà đầu tư, trên tinh thần "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ".

Cho rằng Diễn đàn Hợp tác kinh tế Horasis Trung Quốc 2024 sẽ góp phần làm sâu sắc nội hàm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam



● Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu tại Lễ khai mạc. (Ảnh: VGPP)

Qua 4 lần tổ chức, Diễn đàn Hợp tác kinh tế Horasis châu Á 2018, 2019, 2023 và Horasis Ấn Độ 2022 đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế về hình ảnh một Bình Dương năng động, thân thiện và nghĩa tình, là điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư. Diễn đàn lần này sẽ có 6 phiên họp toàn thể và 24 phiên đối thoại, thảo luận diễn ra song song.

- Trung Quốc, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đây là dịp để Chính phủ, địa phương và DN của hai quốc gia cũng như các đối tác cùng lắng nghe, thấu hiểu, từ đó đề xuất những kiến nghị cụ thể lên Chính phủ Việt Nam, Trung Quốc và chính phủ các nước, tổ chức quốc tế, nhằm khởi tạo những môi trường pháp lý tốt nhất, giúp DN có niềm tin vững chắc, với tâm huyết, làm nên sự đổi mới của kinh tế thế giới, bằng đoàn kết, hợp tác, hội nhập, hòa bình... Những ý tưởng đổi mới sáng tạo với những mục tiêu khu vực và toàn cầu, vừa hợp tác, vừa nghiên cứu, vừa phát triển được thảo luận tại Diễn đàn sẽ làm sâu sắc thêm mối quan hệ chính trị, ngoại giao, kinh tế giữa các nước, trong đó, hợp tác kinh tế chất lượng cao là thước đo hết sức quan trọng.

Hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó những thách thức chung của thời đại

Dành thời gian phân tích về tình hình thực hiện các cam kết toàn cầu về ứng phó với biến đổi khí hậu, Phó Thủ tướng mong muốn Diễn đàn cần có những sáng kiến để các chính phủ cùng nhau hành động, giải quyết những vấn đề đặt ra trong phát triển thị trường carbon, tài chính xanh, chuyển đổi năng lượng công bằng... để hỗ trợ DN tiếp cận công nghệ mới, nguồn lực trong ứng phó với những thách thức chung của thời đại. Phó Thủ tướng cam

kết, Chính phủ sẽ lắng nghe DN để khởi tạo cho giai đoạn phát triển mới.

Với mối quan hệ đặc biệt hữu nghị truyền thống, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc, Phó Thủ tướng cho rằng, nền kinh tế hai nước có thể hỗ trợ hiệu quả cho nhau. Theo Phó Thủ tướng, hai nước cần tăng cường kết nối về giao thông vận tải hàng hóa theo các hành lang kinh tế thông qua đường sắt tốc độ cao, đường bộ cao tốc, đẩy mạnh hợp tác nông nghiệp, năng lượng xanh, năng lượng tái tạo, du lịch và giao lưu văn hóa nhân dân, đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ...

Đối với Bình Dương, Phó Thủ tướng cho rằng tỉnh cần phát triển năng lượng xanh, tái tạo, lưới điện thông minh, cơ chế chính sách thông minh, tạo cho DN có không gian đầu tư và đạt được mục tiêu đặt ra; đẩy mạnh chuyển đổi số để đến với thế giới, lắng nghe, trao đổi với DN, chuyên đổi cơ cấu kinh tế nhanh nhất, ngắn nhất... Bình Dương cần xây dựng mô hình TP thông minh với 2 trụ cột là chuyển đổi số và năng lượng xanh.

* Trong khuôn khổ Lễ khai mạc Diễn đàn Horasis Trung Quốc 2024, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã tiếp ông Xiong Meng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Liên đoàn Kinh tế công nghiệp Trung Quốc; lãnh đạo nhiều DN lớn của Trung Quốc và lãnh đạo một số tổ chức, tập đoàn, công ty nước ngoài đang đầu tư, kinh doanh tại Bình Dương. **T.QUYÊN**

HẢI PHÒNG: Khai mạc Techfest kết nối Vùng Duyên hải Bắc Bộ năm 2024

Ngày 15/4, Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng tổ chức Lễ khai mạc Techfest kết nối Vùng Duyên hải Bắc Bộ (International Techfest Connect 5+) năm 2024.

Đây là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp năm 2024 do Trung tâm phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo (ISC) tổ chức; đồng thời nhằm triển khai nhiệm vụ "Hỗ trợ nâng cao năng lực của địa phương trong xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo" thuộc Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Sự kiện International Techfest Connect 5+ được diễn ra trong 2 ngày 15 và 16/4/2024 với chuỗi các hoạt động như khu bày trực tiếp 150 công nghệ và sản phẩm đổi mới sáng tạo trong nước và quốc tế với 40 gian hàng; Hội nghị kết nối đầu tư cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam và Hàn Quốc; Hội nghị kết nối kinh doanh cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong Techfest; Hội nghị kết nối kinh doanh giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Hàn Quốc.

Đặc biệt, ngay sau lễ khai mạc là Hội nghị kết nối, phổ biến mô hình kết nối và giải quyết bài toán đầu ra thị trường cho doanh nghiệp khởi nghiệp thông qua hoạt

động đặt hàng của doanh nghiệp lớn; với sự tham gia của các cơ quan quản lý; các đơn vị, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp của Hải Phòng và các tỉnh lân cận, các doanh nghiệp lớn, các dự án khởi nghiệp, cùng các thành phần khác trong hệ sinh thái khởi nghiệp. Đây là một trong những hoạt động quan trọng nhằm phổ biến, nhân rộng mô hình kết nối và giải quyết bài toán đầu ra thị trường cho doanh nghiệp khởi nghiệp thông qua hoạt động đặt hàng của doanh nghiệp lớn do Hải Phòng triển khai. Từ đó, hoạt động góp phần hỗ trợ nâng cao năng lực của địa phương trong xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Vùng. **HẢI ANH**

TIN TỨC

Quy hoạch, phát triển báo chí gắn với gìn giữ, phát huy văn hóa bản địa

Chiều 15/4, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du miền núi Bắc Bộ.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, thời gian qua, các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du miền núi Bắc Bộ đã thông tin, tuyên truyền, lan tỏa sâu sắc, nổi bật các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của địa phương.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị trong thời gian tới, cấp ủy, tổ chức Đảng, lãnh đạo cơ quan quản lý, cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí, xuất bản, các hội văn học nghệ thuật khu vực Trung du miền núi Bắc Bộ tiếp tục nhận thức, quán triệt sâu sắc vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật trong công tác thông tin, tuyên truyền, cổ vũ đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân... Các cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa của mỗi địa phương, vùng miền, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu "Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc"; đồng thời tích cực, chủ động, xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền về các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, đất nước và dân tộc, trước mắt là Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Bên cạnh đó, các cấp ủy và chính quyền địa phương cần nhận thức sâu sắc hơn và hành động quyết liệt, cụ thể hơn để đầu tư cho báo chí, xuất bản, văn hóa, văn học, nghệ thuật; quan tâm đến công tác quy hoạch, phát triển báo chí, xuất bản, văn hóa, văn học nghệ thuật của khu vực gắn với gìn giữ và phát huy văn hóa bản địa...

ĐÔNG QUANG

Ngân hàng Nhà nước chuẩn bị đấu thầu vàng miếng

Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN), hôm qua (15/4) cho biết, NHNN đã hoàn tất khâu chuẩn bị cho việc đấu thầu vàng miếng, nhằm tăng nguồn cung vàng ra thị trường.

Cụ thể, NHNN sẽ gửi thông báo đấu thầu trước 1 ngày đấu thầu. Sau khi công bố giá sàn, tổ chức tín dụng và doanh nghiệp (DN) kinh doanh vàng bắt đầu điền vào đơn thầu. Các đơn vị trên có 30 phút để quyết định, khối lượng và giá mua. 1 tiếng sau khi đóng thầu NHNN sẽ công bố kết quả. Các DN sẽ phải đặt cọc để tham gia đấu thầu, muộn nhất vào 17h ngày nhận thông báo thầu.

NHNN cho biết, hiện có 26 đơn vị bao gồm cả ngân hàng thương mại và DN kinh doanh vàng thiết lập quan hệ giao dịch vàng miếng với NHNN. Trong đó, đến thời điểm này có khoảng 15 đơn vị đủ điều kiện tham gia đấu thầu. Loại vàng mang ra đấu thầu là vàng miếng SJC.

Được biết, phiên đấu thầu vàng miếng đầu tiên được tổ chức vào ngày 28/3/2013. Trong năm 2013, NHNN đã tổ chức 76 phiên đấu thầu bán vàng miếng với tổng khối lượng trúng thầu là 1.819.900 lượng trên tổng số 1.932.000 lượng chào thầu. Khi đó, giá vàng SJC vẫn đắt hơn vàng thế giới khoảng 4,2 triệu đồng/lượng.

Trước đó, ngày 12/4, trao đổi với báo chí, Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà cho biết, triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo 160/TB-VPCP, NHNN sẽ triển khai ngay các giải pháp để "hạ nhiệt" thị trường vàng trong nước. Trong đó, NHNN sẽ thực hiện tăng cung để xử lý tình trạng chênh lệch cao của giá vàng trong nước với giá thế giới. **THANH LAN**

BỘ TƯ PHÁP:

Triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các phong trào thi đua

Xác định thi đua, khen thưởng là động lực để thúc đẩy kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chính trị của Bộ, ngành, vì vậy, Bộ Tư pháp luôn quan tâm đến công tác hướng dẫn triển khai thực hiện các phong trào thi đua, đồng thời cụ thể hóa bằng các tiêu chí thi đua, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Ngành.



● Thực hiện phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Than Uyên, Lai Châu tặng quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh minh họa: Cục THADS Lai Châu)

Để đánh giá khách quan, chính xác kết quả công tác của từng tập thể, cá nhân, Bộ Tư pháp đã tiến xây dựng Bộ Tiêu chí thi đua đánh giá, chấm điểm xếp hạng đối với từng đối tượng thuộc Ngành như: các đơn vị thuộc Bộ, Sở Tư pháp và cơ quan Thi hành án dân sự địa phương. Từng tiêu chí thành phần, thang điểm chấm được lấy ý kiến của từng đơn vị, địa phương thông qua mô hình tổ chức của Cụm, Khối thi đua. Phong trào thi đua được các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành hưởng ứng mạnh mẽ bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, năng động, sáng tạo.

Năm 2023, trên hầu hết các lĩnh vực của Bộ, ngành Tư pháp đều tăng so với năm 2022, trong đó, có một số lĩnh vực công tác đạt kết quả nổi bật như: Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật được các Bộ, ngành quan tâm, chú trọng triển khai quyết liệt, đạt được nhiều kết quả tích cực; công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện kịp thời với khối lượng công việc lớn, góp phần bảo đảm tính thống nhất, công khai, minh bạch, khả thi của hệ thống pháp luật; việc tham gia ý kiến pháp lý cùng với Chính phủ, chính quyền các cấp trong phát triển kinh tế - xã hội ngày càng được đánh giá cao; công tác truyền thông, phổ biến về chính sách, pháp luật, hòa giải ở cơ sở được tổ chức thực hiện hiệu quả; cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử được xây dựng, vận hành hiệu quả, duy trì kết nối, chia sẻ thông suốt với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, triển khai thành công 02 thủ tục hành chính.

Đặc biệt, trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/12/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục xây

dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới, Bộ Tư pháp đã tập trung tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về Hiến pháp và pháp luật, về Nhà nước pháp quyền và yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới; phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành trong việc giúp Chính phủ tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật và cơ chế tổ chức thực hiện pháp luật nghiêm minh, hiệu quả, bảo đảm yêu cầu phát triển đất nước. Bộ Tư pháp, các Bộ, ngành đã xây dựng, trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 556 văn bản quy phạm pháp luật.

Trong xử lý thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế, Bộ Tư pháp đã phối hợp chặt chẽ với Ban Nội chính Trung ương, Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tham mưu, trình Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế và tổ chức triển khai trong toàn hệ thống chính trị. Với sự vào cuộc tích cực của các cơ quan liên quan, sự chủ động, quyết liệt của các cơ quan trong hệ thống Thi hành án dân sự, năm 2023, kết quả thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng, kinh tế đạt cao nhất từ trước đến nay: đã thi hành xong hơn 2.200 việc, gần 370 việc (tăng gần 20% so với cùng kỳ năm 2022); đạt tỉ lệ hơn 67%. Về tiền đã thi hành xong hơn 20.400 tỷ đồng, tăng hơn 4.400 tỷ đồng (tăng hơn 27% so với cùng kỳ năm 2022); đạt tỉ lệ hơn 41%. 06

tháng đầu năm 2024 kết quả thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế là 1.177 việc với hơn 10.000 tỷ đồng.

Trong cải cách thủ tục hành chính, Bộ Tư pháp luôn nỗ lực, cố gắng để phục vụ tốt yêu cầu của công dân (trong 3 năm trở lại đây Bộ Tư pháp luôn là 1 trong 5 Bộ, ngành được xếp ở vị trí đầu về cải cách thủ tục hành chính). Đặc biệt, năm 2023, Bộ Tư pháp đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an và các Bộ, ngành có liên quan, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”, qua đó đã giải quyết kịp thời nhu cầu rất lớn của người dân liên quan đến lĩnh vực khai thác dữ liệu công dân, bảo đảm nhanh chóng, chính xác và tiết kiệm chi phí. Các lĩnh vực khác như hỗ trợ tư pháp; trợ giúp pháp lý, pháp luật quốc tế, hợp tác quốc tế, xây dựng ngành, đào tạo, bồi dưỡng; nghiên cứu khoa học pháp lý tiếp tục có nhiều đóng góp quan trọng.

Thời gian tới, Bộ Tư pháp cho biết sẽ triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các phong trào thi đua, khen thưởng, chính sách trong ngành Tư pháp phù hợp với chủ trương, nhiệm vụ do Trung ương phát động, bám sát các nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành Tư pháp trong năm 2024. Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng nhân rộng các tấm gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, đề xuất biểu dương khen thưởng hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng đối với các nhân tố điển hình.

HÀ ANH

TIN TỨC

BỘ CÔNG AN:

Tập huấn nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật khu vực miền Nam

Tại TP Cần Thơ, mới đây, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) gắn với vận động quần chúng Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân, khu vực miền Nam.

Hội nghị do Thiếu tướng Trần Nguyên Quân, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an chủ trì. Báo cáo viên tại Hội nghị có ông Phan Hồng Nguyên, Phó Cục trưởng Cục PBGDPL, Bộ Tư pháp; Đại tá Lê Đức Bảy, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ.

Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Trần Nguyên Quân nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của công tác PBGDPL; đồng thời cho biết Hội nghị là hoạt động trong khuôn khổ Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL gắn với vận động quần chúng Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân, giai đoạn 2021 - 2027” năm 2024.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe các báo cáo viên trình bày chuyên đề về: Những vấn đề chung về công tác PBGDPL; kỹ năng PBGDPL ở địa bàn cơ sở của lực lượng Công an nhân dân; công tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh trật tự của lực lượng Công an.

Đồng thời, các đại biểu cũng được giới thiệu về công tác truyền thông chính sách trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong lực lượng Công an nhân dân; thông tin, trao đổi về các mô hình PBGDPL có hiệu quả và trao đổi kinh nghiệm thực tế gắn với vận động quần chúng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở; thảo luận, trao đổi và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác PBGDPL.

K.QUY

Tập huấn về xử lý, giáo dục người chưa thành niên vi phạm pháp luật

Mới đây, tại Quảng Ninh, Học viện Tư pháp đã phối hợp với UNICEF khai mạc khóa tập huấn nâng cao về xử lý, giáo dục và phục hồi đối với người chưa thành niên vi phạm pháp luật.

Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc Học viện Tư pháp Trương Thế Côn mong các chuyên gia, giảng viên nguồn tham gia khóa tập huấn sẽ nỗ lực, tích cực để hoàn thành tốt toàn bộ chương trình khóa tập huấn. Ông tin tưởng rằng, các giảng viên nguồn sẽ nỗ lực ứng dụng tốt nhất những kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm có được thông qua khóa tập huấn này vào công việc của mình, góp phần vào hệ thống tư pháp người chưa thành niên thân thiện và có trách nhiệm giới tại Việt Nam.

Khóa tập huấn tập trung vào các chuẩn mực quốc tế, các kỹ năng, kinh nghiệm có liên quan tới xử lý chuyển hướng, thủ tục điều tra, xét xử thân thiện với người chưa thành niên, biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế, các loại hình phạt cho người chưa thành niên, cách tiếp cận hiệu quả khi thi hành các hình phạt không giam giữ, tiêu chuẩn liên quan đến tước quyền tự do của người chưa thành niên. Đây là những kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm rất quan trọng liên quan tới xử lý, giáo dục, phục hồi với người chưa thành niên vi phạm pháp luật, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang xây dựng Luật Tư pháp người chưa thành niên với nhiều quy định liên quan tới các vấn đề này. **LÊ HỒNG**

ĐỒNG NAI:

Thí điểm mô hình “Một Tổ hòa giải có ít nhất 01 luật gia”

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Kế hoạch về thực hiện thí điểm mô hình “Một Tổ hòa giải có ít nhất 01 luật gia” tại huyện Long Thành và TP Biên Hòa. Kế hoạch nhằm cụ thể hóa chủ trương thu hút, phát huy vai trò đội ngũ luật sư, luật gia tham gia công tác hòa giải ở cơ sở và xây dựng, thực hiện mô hình hòa giải ở cơ sở hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này trên địa bàn toàn tỉnh.

Hiện nay, TP Biên Hòa có 203 tổ hòa giải với gần 1.200 hòa giải viên, huyện Long Thành có 81 tổ hòa giải với gần 460 hòa giải viên. Việc lựa chọn 02 địa phương nêu trên để thực hiện thí điểm là phù hợp với tình hình thực tế vì đây là 2 địa phương có đông hội viên Hội Luật gia. Mục tiêu đặt ra là đến hết năm 2024, 100% tổ hòa giải tại 2 địa phương này có ít nhất 01 hội viên Hội Luật gia (hoặc hội viên danh dự) trong 01 Tổ hòa giải.

Để thực hiện mục tiêu này, Kế hoạch đã xác định các nội dung cần thực hiện là: Rà soát tình hình số lượng, thành phần của các tổ hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện Long Thành, thành phố Biên Hòa; huy động đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, tuyên truyền viên pháp luật gia nhập Hội Luật gia; huy động đội ngũ hội viên Hội Luật gia vào các tổ hòa giải ở cơ sở... **BẢO NGỌC**

Sẵn sàng cho Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tính tới thời điểm hiện tại, các đơn vị, lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành, phục vụ và các hoạt động trong dịp tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (ĐBP) (7/5/1954 - 7/5/2024) đã xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện chu đáo, tỉ mỉ, sát, đúng theo kế hoạch của Bộ Quốc phòng (BQP). Công tác chuẩn bị đã hoàn tất.

Bảo đảm tốt công tác hậu cần

Trung tướng Trần Duy Giang, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần (TCHC) cho biết, với giai đoạn 1 huấn luyện tại đơn vị, TCHC đã chỉ đạo các đơn vị tổ chức bảo đảm hậu cần theo kế hoạch, tập trung khám sức khỏe, kiện toàn các tổ chức bảo đảm hậu cần. Trong giai đoạn 2 hợp luyện khu vực, TCHC bảo đảm ăn, ở cho hơn 3.300 cán bộ, chiến sĩ; bảo đảm quân nhu, quân trang, quân y, vận tải, xăng dầu, doanh trại cho các hoạt động.

TCHC đã công bố Quyết định thành lập Bệnh viện (BV) dã chiến cấp 2 do BV Quân y 354 đảm nhiệm, có nhiệm vụ tiếp nhận, đánh giá, phân loại, cấp cứu, thu dung, chăm sóc, điều trị người bị bệnh, bị thương và sẵn sàng hỗ trợ hệ thống y tế địa phương tham gia phòng, chống dịch bệnh, phối hợp tham gia cứu trợ cộng đồng khi được yêu cầu.

Theo kế hoạch, trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm, các thầy thuốc quân y của các BV thuộc TCHC sẽ phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị tổ chức khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho Nhân dân khu vực TP ĐBP và huyện Điện Biên Đông.

Đại tá Đỗ Văn Hậu, Phó Cục trưởng Cục Quân nhu cho biết, căn cứ kết luận của Thủ tướng Bộ Tổng Tham mưu tại Hội nghị rút kinh nghiệm hợp luyện ngày 4/4/2024, Cục Quân nhu đã báo cáo thông qua



● Khối nữ sĩ quan gìn giữ hòa bình hợp luyện. (Ảnh trong bài: Hà Khánh)



● Dân công hỏa tuyến trong buổi hợp luyện.

mẫu trang phục Khối dân công hỏa tuyến, đang khẩn trương triển khai sản xuất để tiếp tục đưa vào bảo đảm đầy đủ.

Về bảo đảm quân trang, trang phục cho sơ duyệt, tổng duyệt và làm nhiệm vụ chính thức, hiện các cơ quan, đơn vị đang tích cực triển khai sản xuất và cấp phát cho các lực lượng. Đến nay, đã cấp đủ quân trang lễ phục K24 đồng bộ cho hầu hết các khối. Về dây lưng nghi lễ và bao súng K59 màu trắng, đến nay đã bảo đảm đủ; các mặt hàng còn lại, bảo đảm xong trước 15/4/2024.

Về bảo đảm ăn, các đơn vị của QK2 được giao nhiệm vụ bảo đảm nguồn lương thực, thực phẩm cho các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành đã tích cực triển khai tăng gia sản xuất, tổ chức gieo trồng, đủ khả năng bảo đảm cho lực lượng Quân đội tham gia và sẵn sàng bảo đảm cho các lực lượng khác dự lễ.

Ngoài ra, các đơn vị thuộc QK2 đã chủ động nuôi lợn, trâu, bò, gia cầm, liên hệ với các cơ sở sản xuất trên địa bàn để nhập đàn lợn, gia cầm

chuẩn bị đến kỳ thu hoạch về nuôi để giết mổ. Với lượng thực phẩm còn thiếu, đơn vị đã liên hệ, hợp đồng với DN có uy tín trên địa bàn TP ĐBP, sẵn sàng đáp ứng đủ nhu cầu trong thời gian dự lễ.

Tiếp tục hợp luyện các lực lượng diễu binh, diễu hành

Ngày 11/4, tại Trung tâm huấn luyện Quân sự Quốc gia 4, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng, Trưởng Tiểu ban điều hành, điều hành BQP đã kiểm tra hợp luyện các lực lượng diễu binh, diễu hành phục vụ Lễ kỷ niệm.

Sau khi tham quan các khối hợp luyện diễu binh, diễu hành, Thượng tướng Nghĩa đánh giá cao những nỗ lực của các lực lượng trong quá trình luyện tập và biểu dương một số khối: Nữ dân quân các dân tộc Tây Bắc, nữ du kích miền Nam, chiến sĩ Đặc công, chiến sĩ Điện Biên, chiến sĩ Lục quân...

Trong khuôn khổ kiểm tra, Thượng tướng Nghĩa chủ trì Hội nghị phổ biến kế hoạch cơ động lực lượng, phương tiện tham gia Lễ kỷ niệm. Theo đó, phương án tổ chức cơ động thành 3 bộ phận gồm: Bộ phận bảo đảm (cơ động trước), bộ phận cơ động bằng đường hàng không dân dụng và bộ phận cơ động đường bộ.

Phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các khối, Thượng tướng Nghĩa lưu ý, các khối tiếp tục duy trì luyện tập theo

đúng kế hoạch, trong đó chú trọng yếu lĩnh động tác cá nhân và đội hình chung, bảo đảm đúng động tác, đều, thống nhất; TCHC, Tổng cục Kỹ thuật... sớm bảo đảm đủ quân trang, phương tiện cho các khối; đề nghị Tổng cục Chính trị chỉ đạo cơ quan chuyên môn, tham mưu, chính sửa, bổ sung viết lời bình, bảo đảm sát với nhiệm vụ của các quân, binh chủng.

QK2, QK3, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Lữ đoàn 144 (Bộ Tổng Tham mưu) chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông, điều tiết, chỉ dẫn đường tại các điểm, nút giao thông, khu vực đông dân cư, đèo, dốc...; làm tốt công tác bảo đảm thông tin liên lạc, chăm sóc sức khỏe, nuôi dưỡng bộ đội, chú trọng công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh phòng dịch tại các trạm nghỉ trong suốt quá trình hành quân.

Quá trình cơ động, phân công chỉ huy hành quân cụ thể, rõ ràng, kịp thời phối hợp chỉ huy, hiệp đồng giữa các lực lượng, xử lý hiệu quả các tình huống phát sinh. Làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt, kiểm tra, bảo dưỡng hệ số kỹ thuật xe máy. Các cơ quan, đơn vị tăng cường giáo dục, quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là đội ngũ lái xe chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, giải quyết tốt mối quan hệ và công tác dân vận trước, trong hành quân và sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

LAM HẠNH

TIN TỨC

Bàn giao di vật, kỷ vật cho gia đình liệt sĩ tại Thừa Thiên Huế

Ngày 15/4, Cục Chính sách (Tổng cục Chính trị) đã phối hợp Bộ Chỉ huy quân sự (BCHQS) Thừa Thiên Huế tổ chức lễ bàn giao di vật, kỷ vật của liệt sĩ cho thân nhân 2 gia đình liệt sĩ.

Hai liệt sĩ có di vật, kỷ vật được bàn giao tại buổi lễ gồm liệt sĩ Nguyễn Thúc Tề (SN 1907, quê quán Hương Xuân, huyện Hương Điền; nay là TX Hương Trà), nhập ngũ năm 1945, tham gia Vệ Quốc đoàn, hy sinh năm 1950, tại Bắc Liên Khu 5; và liệt sĩ Lê Văn Sơn (SN 1919, quê quán Long Thuận, Cát Trạng, Minh Thành; nay là phường Thuận Hòa, TP Huế), nhập ngũ năm 1945, hy sinh ngày 16/7/1954 tại Quảng Ngãi.

Các di vật, kỷ vật của liệt sĩ được bàn giao tới thân nhân gồm: Giấy báo tử, lý lịch quân nhân, ảnh cá nhân, giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng, giấy chứng nhận, bằng tốt nghiệp (phân hiệu Lục quân Liên Khu 5), sổ tay cá nhân, giấy thuyền chuyên, bằng y tá quân y...

Đại diện Phòng Thương binh liệt sĩ - Người có công (Cục Chính sách) cho biết, những di vật, kỷ vật bàn giao tới thân nhân là của liệt sĩ gửi lại trước khi đi B. Trong điều kiện chiến tranh kéo dài, những kỷ vật này có lúc lưu lạc, nằm tại kho lưu trữ của các đơn vị.

Thời gian qua, Cục Chính sách và các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã phối hợp Cục Người có công (Bộ LĐ-TB&XH), Sở LĐ-TB&XH các tỉnh, thành để xác minh thông tin với mong muốn đưa các kỷ vật của liệt sĩ hy sinh về với gia đình, người thân; qua đó thể hiện sự tri ân của các thế hệ với người có công với cách mạng, phần nào xoa dịu sự hy sinh, mất mát của thân nhân, gia đình liệt sĩ.

Đồng thời, những di vật, kỷ vật của liệt sĩ sẽ góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ hôm nay và mai sau về lòng dũng cảm, tinh thần yêu nước của thế hệ đi trước, qua đó ra sức phấn đấu để học tập, rèn luyện, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

QUYNH NGA

Hội nghị về quy hoạch đất quốc phòng tại một số đơn vị

Sáng qua (15/4), Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng BQP đã chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (BQP) làm việc với Bộ Tổng Tham mưu về quy hoạch đất quốc phòng tại một số đơn vị.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng BQP, Cục Tác chiến (Bộ Tổng Tham mưu) đã phối hợp các đơn vị, địa phương tổ chức rà soát, hoàn chỉnh quy hoạch các phương án bố trí vị trí đóng quân cho các đơn vị mới được thành lập và thay đổi vị trí đóng quân một số đơn vị thuộc Binh chủng Hóa học, QK3... theo quyết định của BQP.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Bộ Tổng Tham mưu tiếp tục khẩn trương tính toán các phương án, có thể nghiên cứu, rà soát quỹ đất bố trí cho các đơn vị diện tích phù hợp để di dời vị trí đóng quân và triển khai xây dựng doanh trại phù hợp với tổ chức, biên chế, yêu cầu nhiệm vụ của các đơn vị trong thời gian tới; rà soát, nghiên cứu, bố trí các phương án cho hợp lý, theo quan điểm quy hoạch phải bảo đảm tính tổng thể, có tầm nhìn lâu dài; bảo đảm tính liên hoàn với các cơ quan, đơn vị quân đội khác đang đóng quân lân cận... HỒNG LINH

Sáng 10/4, Đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng làm Trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở huyện Điện Biên (tại xã Thanh Xuân, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên).

Dự án có tổng mức đầu tư 120 tỷ đồng do BQP hỗ trợ, QK2 làm chủ đầu tư, TCTy 789 BQP là đơn vị thi công, khởi công ngày 27/12/2023. Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng ĐBP, 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024) và 80 năm Ngày truyền thống Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam (7/9/1945 - 7/9/2025).

Vốn chính sách góp phần quan trọng vào sự phát triển của Thủ đô

Từ đầu năm đến nay, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) TP Hà Nội đã giải ngân cho trên 30.000 lượt khách hàng vay vốn. Qua đó, góp phần quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, thực hiện mục tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và giải quyết các vấn đề an sinh xã hội trên địa bàn Thành phố.

Bảo đảm an sinh xã hội

Thông tin tại buổi họp đánh giá kết quả hoạt động quý I và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2024 diễn ra vừa qua, Giám đốc Chi nhánh NHCSXH TP Hà Nội Phạm Văn Quyết cho biết: Tính đến ngày 31/3/2024, tổng nguồn vốn hoạt động của Chi nhánh NHCSXH TP Hà Nội đạt 14.745 tỷ đồng, tăng 549 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, nguồn vốn nhận ủy thác của ngân sách Thành phố đạt 7.689 tỷ đồng, tăng 821 tỷ đồng so với đầu năm.

Trong quý I/2023, Chi nhánh NHCSXH TP Hà Nội đã giải ngân cho trên 30 nghìn lượt khách hàng vay vốn, trong đó: Cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm đối với trên 21 nghìn lượt khách hàng, góp phần thu hút, tạo việc làm cho trên 21,1 nghìn lao động; hỗ trợ vốn cho trên 9 nghìn lượt hộ cải tạo và xây mới trên 18 nghìn công trình nước sạch, công trình vệ sinh; hỗ trợ vốn trang trải chi phí học tập cho 18 lượt khách hàng vay vốn chương trình cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn theo Quyết định 157/2007/QĐ-TTg; cho vay 44 lượt người chấp hành xong án phạt tù để sản xuất kinh doanh; cho vay 9 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo để xây dựng, sửa chữa nhà ở theo Nghị quyết số 14/NQ-HĐND của HĐND Thành phố.

Theo Giám đốc Chi nhánh NHCSXH TP Hà Nội, các chương trình tín dụng chính sách giải ngân qua NHCSXH đã góp phần quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô; thực sự là công cụ, giải pháp đắc lực trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới; hạn chế tín dụng đen và giải quyết các vấn đề an sinh xã hội trên địa bàn Thành phố.



● Quý I/2023, Chi nhánh NHCSXH Thành phố Hà Nội đã giải ngân cho trên 30 nghìn lượt khách hàng vay vốn. (Ảnh: hanoimoi.vn)

Đối với công tác ủy thác cho vay qua các tổ chức chính trị - xã hội, ông Phạm Văn Quyết cho biết, tính đến 31/3/2024, tổng dư nợ ủy thác qua 4 tổ chức chính trị xã hội gồm Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đạt 14.692 tỷ đồng với trên 268 nghìn khách hàng đang vay tại 7.074 Tổ tiết kiệm và vay vốn, chiếm tỷ trọng 99,9% tổng dư nợ, tăng 547 tỷ đồng so với đầu năm.

Đối với công tác kiểm tra, giám sát cũng được Chi nhánh thường xuyên quan tâm, chú trọng để ngăn ngừa và khắc phục kịp thời các tồn tại, thiếu sót. Trong quý I/2024, Chi nhánh đã kiểm tra toàn diện tại 02 Phòng giao dịch, phúc tra tại 14 Phòng giao dịch và Hội sở Chi nhánh; kiểm tra, đánh giá chất lượng hoạt động tại 19 điểm giao dịch xã, phường, thị trấn...

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả nguồn vốn

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động của NHCSXH vẫn còn khó khăn như: Nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm mặc dù đã được thành phố quan tâm bổ sung hằng năm, mức cho vay bình quân đối với 1 khách hàng để sản xuất, kinh doanh trong quý I/2024 là 67 triệu đồng (tăng 9 triệu đồng so với mức cho vay bình quân năm 2023), nhưng vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu của Nhân dân. Một số địa bàn còn có tình trạng chia nhỏ vốn cho nhiều người vay.

Trước những khó khăn trên, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải đề nghị NHCSXH tiếp thu các ý kiến đóng góp của

các thành viên Ban đại diện để xây dựng báo cáo đầy đủ và cụ thể hơn; đánh giá kết quả thực hiện so với kế hoạch xây dựng của quý trước và đề ra nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể trong quý tiếp theo.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu các thành viên Ban đại diện, NHCSXH Thành phố rà soát lại kế hoạch năm, việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, kịp thời bổ sung hoặc điều chỉnh những mục tiêu, chỉ tiêu còn thiếu. Tiếp tục nghiên cứu tham mưu cơ chế, chính sách, đặc biệt cần chủ động rà soát trước Luật Thủ đô để nghiên cứu, xây dựng kế hoạch.

“Chi nhánh NHCSXH Thành phố tích cực phối hợp các sở, ngành, cơ quan liên quan tham mưu UBND Thành phố và các quận huyện, thị xã, đặc biệt là các đơn vị chưa chuyên vốn năm 2024 tiếp tục bổ sung nguồn vốn ủy thác cho vay, đáp ứng nhu cầu của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác” - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh.

Thêm vào đó, Ngân hàng cũng cần tập trung nâng mức cho vay đối với khách hàng, bảo đảm phù hợp nhu cầu và tình hình thực tế để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. “Ngân hàng cần ưu tiên vốn cho các đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người mù, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số...; rà soát nhu cầu, tập trung cho vay đối với các chủ thể OCOP, cho vay đối với nhu cầu lao động tại các làng nghề và làng nghề truyền thống, các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Thành phố...” - ông Hà Minh Hải nói.

THANH HÀ

Nhất định phải gỡ được “thẻ vàng” IUU



● Thứ trưởng Phùng Đức Tiến phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Thanh Thanh)

Đó là yêu cầu được Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến nhấn mạnh khi chủ trì Hội nghị Kiểm ngư Việt Nam 10 năm đồng hành cùng ngư dân, thực thi pháp luật và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, chống khai thác IUU vì một ngành thủy sản xanh và phát triển bền vững diễn ra hôm qua (15/4).

Cục Kiểm ngư thuộc Tổng cục Thủy sản được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 28/12/2012. Đến ngày 15/4/2014, lực lượng Kiểm ngư Việt Nam chính thức ra mắt tại Đà Nẵng. Sau đó, Cục Kiểm ngư được nâng địa vị pháp lý lên trực thuộc Bộ NN&PTNT, được bổ sung chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về bảo tồn, bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản và thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia (BCĐQG) về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).

Với vai trò là cơ quan thường trực phòng, chống IUU, 10 năm qua, Cục Kiểm ngư đã tích cực, chủ động, phối hợp với các Bộ, ngành địa phương liên quan tham mưu ban hành nhiều văn bản về chống khai thác IUU. Đặc biệt, trong năm 2023 và quý I/2024, Cục Kiểm ngư đã tham mưu, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành “Kế hoạch hành động chống khai thác IUU, chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban Châu Âu (EC) lần thứ 4...; Hiện đang tiếp tục tham mưu cho BCĐQG chỉ đạo việc triển khai Chỉ thị 32-CT/TW ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư; trình ban hành Nghị quyết của Chính phủ thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW; Trình BCĐQG Kế hoạch làm việc với Đoàn Thanh tra của EC lần thứ 5; Báo cáo tiến độ, làm việc với EC, quyết tâm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” tại đợt thanh tra lần thứ 5.

Theo lãnh đạo Cục Kiểm ngư, mặc dù việc chống khai thác IUU đã đạt được nhiều kết quả cơ bản, tích cực trong thời gian vừa qua, cả về thể chế pháp luật lẫn việc triển khai trên thực địa, nhưng vẫn còn một số tồn tại, hạn chế (đặc biệt là chậm dứt tình trạng tàu cá và ngư dân ta vi phạm vùng biển nước ngoài, xử lý tình trạng mất kết nối VMS) cần có thêm thời gian và nguồn lực đầu tư để giải quyết.

“Thời gian tới, lực lượng Kiểm ngư tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, thường trực chống khai thác IUU; xác định nhiệm vụ chống khai thác IUU là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, lâu dài. Trước mắt là gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của EC để giữ uy tín, vị thế, hình ảnh đất nước trên trường quốc tế, giảm thiệt hại cho nền kinh tế!” - Phó Cục trưởng Cục Kiểm ngư Dương Văn Cường nhấn mạnh.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến nêu rõ, lực lượng kiểm ngư đóng vai trò rất quan trọng cùng các lực lượng hải quân, cảnh sát biển, bộ đội biên phòng bảo đảm môi trường pháp lý, vùng biển an toàn của bà con ngư dân khai thác hải sản trên vùng biển Việt Nam. Lực lượng kiểm ngư cũng giữ vai trò quan trọng trong nỗ lực gỡ “thẻ vàng” IUU. “Những công việc được giao đã hoàn thành nhưng phía trước đặt ra rất nhiều vấn đề đặt ra, không chỉ xóa “thẻ vàng” mà còn phát triển ngành thủy sản theo hướng bền vững, giảm phát thải, xanh hóa, chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ” - Thứ trưởng Tiến nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT lưu ý, gần 7 năm chưa gỡ được “thẻ vàng” của EC đã ảnh hưởng rất lớn tới kinh tế, vị thế quốc tế của Việt Nam. Đề hội nhập sâu rộng, phát huy các hiệp ước thương mại thế hệ mới, nhất định phải gỡ được “thẻ vàng” IUU. **THANH THANH**

Nhiều đơn vị ở Hà Tĩnh nợ đóng bảo hiểm kéo dài

Mới đây, bà Đặng Thị Anh Hoa - Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hà Tĩnh đã có văn bản gửi Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh, Công an tỉnh Hà Tĩnh, Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh và Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hà Tĩnh cung cấp danh sách các đơn vị có số nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN với số nợ lớn, thời gian nợ kéo dài.

Việc cung cấp danh sách đơn vị nợ đóng bảo hiểm nhằm để các ngành tăng cường thanh tra, kiểm tra và công khai rộng rãi các đơn vị nợ, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN. Theo đó, tính đến 30/3/2024, toàn tỉnh Hà Tĩnh có 30 đơn vị nợ đọng với tổng 1.112 tháng, số tiền nợ đóng hơn 14 tỷ đồng. Trong đó,

nợ nhiều nhất là các đơn vị Công ty TNHH Thiên An (có địa chỉ tại TP Hà Tĩnh) nợ 34 tháng của 81 lao động với số tiền hơn 3,47 tỷ đồng; Công ty CP Xây dựng đường bộ số 1 Hà Tĩnh (có địa chỉ tại TX Hồng Lĩnh) nợ 43 tháng của 37 lao động, số tiền hơn 2,68 tỷ đồng... **HỮU ANH**

Gạo ST25 và câu chuyện bảo vệ thương hiệu



● Lực lượng quản lý thị trường kiểm tra một cửa hàng có dấu hiệu bán gạo ST25 mang nhãn hiệu Ông Cua. (Ảnh: Quản lý thị trường)

Hàng loạt cửa hàng kinh doanh gạo lớn ở nhiều quận trên địa bàn TP Hà Nội vừa bị "bêu tên" vì bán gạo giả mạo thương hiệu của "cha đẻ" giống gạo ST25 - từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới.

Doanh nghiệp chủ động vào cuộc

Mới đây, thông tin lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) đồng loạt ra quân kiểm tra đột xuất các cửa hàng kinh doanh gạo lớn trên nhiều quận, huyện ở Hà Nội đã khiến cho người tiêu dùng (NTD) bất ngờ. Thông tin công bố từ Tổng cục QLTT cho thấy, sau hơn 3 tháng theo dõi, giám sát, 3 đoàn kiểm tra của Đội QLTT số 1, 5 và 15 thuộc Cục QLTT TP Hà Nội đã tiến hành kiểm tra đột xuất 6 cơ sở kinh doanh gạo nằm rải rác trên địa bàn 3 quận Hoàng Mai, Hai Bà Trưng và huyện Hoài Đức có dấu hiệu kinh doanh sản phẩm giả mạo thương hiệu gạo ST25 Ông Cua (thương hiệu của "cha đẻ" giống gạo ST25).

Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy, tổng số lượng gạo giả nhãn hiệu và bao bì Ông Cua của doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Hồ Quang Trí (là chủ sở hữu giống gạo đã từng 2 lần đoạt giải gạo ngon nhất thế giới) tại 3 cơ sở do Đội QLTT số 1 kiểm tra là 135 túi gạo thành phẩm loại 5kg và 700kg gạo chưa đóng cùng hơn 1.000 bao bì giả mạo và các thiết bị để đóng gói gạo giả.

ST25 là giống gạo đầu tiên của Việt Nam đạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019. Sau khi thông tin này được công bố, hàng loạt vụ việc đăng ký độc quyền nhãn hiệu ST25 ở nhiều quốc gia như Mỹ, Úc... cũng đã xảy ra. Thời điểm ấy, các cơ quan chức năng của Việt Nam đã phải vào cuộc, cùng DNTN Hồ Quang Trí (đơn vị sở hữu giống gạo ST25) phản đối việc đăng ký thương hiệu gạo ST25 ở các quốc gia khác. Cùng lúc, DNTN Hồ Quang Trí đã bắt tay vào thực hiện

đăng ký sở hữu thương hiệu gạo ST25 mang nhãn hiệu Ông Cua tại các quốc gia này.

Trả lời PLVN, ông Trần Vũ Anh Vũ - đại diện cho DNTN Hồ Quang Trí trong việc bảo vệ nhãn hiệu gạo ST25 Ông Cua tại thị trường trong nước và quốc tế cho biết, hiện doanh nghiệp đã bảo vệ thành công thương hiệu ST25 Ông Cua ở nhiều thị trường như Mỹ, châu Âu, Vương quốc Anh, Úc, Trung Quốc, Hong Kong (Trung Quốc), Việt Nam và hiện đang đăng ký thương hiệu ở Canada.

Ông Vũ cho biết thêm, ngay sau năm 2019 khi gạo ST25 đạt giải gạo ngon nhất thế giới, trên toàn quốc đã xuất hiện rất nhiều loại gạo giả mạo ST25 và bán tràn lan. Nhưng chỉ sau khi thực hiện đăng ký và bảo hộ thành công thương hiệu thì các cơ quan chức năng mới có cơ sở để xử lý các cơ sở bán gạo ST25 Ông Cua giả mạo. Ông Vũ "bật mí", việc kiểm tra đồng loạt các cơ sở gạo bán giả mạo nhãn hiệu cách đây 10 ngày do lực lượng QLTT thực hiện là bắt đầu từ việc theo dõi, giám sát và nắm bắt được các cơ sở gạo giả mạo nhãn hiệu của chính đơn vị sở hữu gạo Ông Cua. Sau khi nắm bắt được các cơ sở sản xuất giả mạo lớn nhất, DNTN Hồ Quang Trí đã chính thức báo cáo và đề nghị lực lượng QLTT vào cuộc nhằm bảo vệ thương hiệu cũng như quyền lợi của NTD.

Cần nhiều cơ quan vào cuộc bảo vệ thương hiệu

Ông Lại Tiến Mạnh - Giám đốc Công ty MiBrand (đại diện của Công ty định giá thương hiệu hàng đầu thế giới Brand Finance tại Việt Nam) cho rằng, trong việc bảo vệ thương hiệu - tài sản vô hình của DN, ngoài trách nhiệm bảo vệ thương hiệu của chính DN (bằng cách đăng ký bảo hộ thương hiệu) thì cần có sự hỗ trợ của cơ quan chức năng như lực lượng QLTT hoặc công an thì DN mới được bảo vệ, nếu không thì thương hiệu DN sẽ dễ bị "tồn thương".

Theo ông Mạnh, DN tự bảo vệ thương hiệu của mình bằng cách công bố nhãn mác bao bì chính thức cho toàn thị trường, có mã QR code để truy xuất nguồn gốc. Và NTD phải được lưu ý, nhắc nhở nhiều hơn trong việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hoặc khi cảm thấy nghi ngờ nhãn mác, không tìm thấy công cụ nào để truy xuất nguồn gốc thì nên từ chối mua và thực hiện quyền tố giác với các lực lượng chức năng.

Ông Trần Vũ Anh Vũ cho biết, ngay sau khi nhận thức được việc cần bảo vệ nhãn hiệu của giống gạo ST25, đồng nghĩa với việc bảo vệ NTD, cũng như DN và người nông dân tốt nhất, DNTN Hồ Quang Trí cũng đã có nhiều cách thức để bảo vệ nhãn hiệu của mình. Tuy nhiên, do các đối tác làm giả rất tinh vi, tem thật và tem giả nhiều khi không thể phân biệt được, thậm chí, có đối tượng còn làm giả "lừa" được cả phương thức quét mã QR của zalo (cách thức hiện rất nhiều NTD sử dụng để nhận diện hàng thật - giả) nên việc bảo vệ nhãn hiệu cũng ngày càng khó khăn. Do đó, hiện DN "cha đẻ" của giống ST25 đã thực hiện cấp mã số cho từng bao gạo và NTD có thể kiểm tra mã số này qua ứng dụng icheck. "Đây là cách xác thực duy nhất mà các đối tượng làm giả vẫn chưa làm được" - ông Vũ khẳng định.

Ông Lại Tiến Mạnh cũng khẳng định, việc sử dụng các công cụ để xác thực, xác minh nguồn gốc hàng hóa là rất cần thiết để bảo vệ thương hiệu trong giai đoạn hiện nay. "Các hành động bảo vệ thương hiệu qua đó bảo vệ quyền lợi của NTD này sẽ khiến DN tốn kém hơn nhưng thực sự là cần thiết. DN phải đầu tư hệ thống để bảo vệ tài sản vô hình của mình. Ngoài đầu tư ra thì cần phải truyền thông để xác lập quyền sở hữu với thương hiệu sản phẩm, để khẳng định sản phẩm thật của mình" - ông Mạnh nói.

NHẬT THU

TIN TỨC

Quyết liệt bảo đảm điện trong cao điểm mùa khô

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 38/CD-TTg ngày 15/4/2024 về việc triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp bảo đảm cung ứng điện trong thời gian cao điểm năm 2024 và các năm tiếp theo.

Công điện nêu, thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo, yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan liên quan, các địa phương thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm bảo đảm cung ứng đủ điện; Thủ tướng Chính phủ cũng đã trực tiếp đi kiểm tra, đôn đốc triển khai nhiều công trình, dự án nguồn điện, lưới điện. Tuy nhiên, năm 2024 vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ thiếu điện, nhu cầu tiêu thụ điện trong thời gian mùa khô (tháng 5 đến tháng 7) được dự báo tăng trưởng rất cao (lên đến 13%, cao hơn nhiều so với kế hoạch khoảng 9,6%), riêng miền Bắc dự kiến tăng kỷ lục 17% so với cùng kỳ năm 2023.

Do đó, để kịp thời đáp ứng nhu cầu điện thời gian tới, bảo đảm không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công Thương tăng cường công tác quản lý nhà nước, đẩy mạnh kiểm tra, giám sát về quản lý, vận hành hệ thống điện quốc gia an toàn, hiệu quả, hạn chế tối đa sự cố với các nhà máy điện bảo đảm cung ứng đủ điện năm 2024 và các năm tiếp theo.

Khẩn trương hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền ban hành trước ngày 30/4/2024 cơ chế, chính sách mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện và khách hàng sử dụng điện lớn; cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời áp mái lắp đặt tại nhà dân, cơ quan công sở, khu công nghiệp tự sản, tự tiêu và cơ chế, chính sách phát triển điện khí, điện gió ngoài khơi, ven bờ.

Đồng thời tập trung chỉ đạo việc lựa chọn nhà đầu tư, triển khai nhanh các dự án nguồn điện trong Quy hoạch, Kế hoạch điện VIII, bảo đảm kịp thời bổ sung nguồn điện mới đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải hằng năm, trong đó lưu ý khẩn trương báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các nhà máy nhiệt điện than Công Thanh và Nam Định 1 trước ngày 1/7/2024 để bảo đảm mục tiêu của Quy hoạch điện VIII và cung ứng điện cho miền Bắc.

Cùng với đó, khẩn trương phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối để đưa vào sử dụng trước ngày 30/6/2024, các dự án truyền tải điện từ Lào để kịp thời bảo đảm cung ứng điện cho miền Bắc. **HOÀNG TỬ**

Hoa Kỳ gia hạn điều tra chống lẩn tránh thuế với tủ gỗ Việt Nam

Cục Phòng vệ thương mại (PVTM - Bộ Công Thương) cho biết đã nhận được thông tin về việc Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) tiếp tục gia hạn thời gian ban hành kết luận cuối cùng về điều tra xem xét phạm vi sản phẩm và chống lẩn tránh thuế PVTM đối với tủ gỗ nhập khẩu từ Việt Nam. Theo thông báo mới này của DOC, kết luận cuối cùng về điều tra xem xét phạm vi sản phẩm dự kiến được ban hành vào ngày 14/6/2024. Đối với điều tra lẩn tránh thuế, DOC cũng đã tiếp tục gia hạn thời gian ban hành kết luận sơ bộ và kết luận cuối cùng của vụ việc tới ngày 28/6 và ngày 26/9/2024.

Đồng thời, DOC đã đưa ra dự thảo hướng dẫn về các quy trình và thủ tục nhằm xác minh nguồn gốc và phạm vi sản phẩm của tủ gỗ nhập khẩu, trong đó có những lưu ý về tạm ngừng thanh khoản và đặt cọc thuế; Cơ chế chứng nhận của DOC và Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ. Đối với dự thảo hướng dẫn về các quy trình và thủ tục này, các bên quan tâm có thời hạn bình luận đến ngày 19/4 và thời hạn đưa ra ý kiến phản biện là ngày 26/4/2024.

Vụ việc điều tra phạm vi sản phẩm và lẩn tránh thuế PVTM bị DOC lần lượt khởi xướng từ tháng 5 và tháng 6 năm 2022. Tháng 9 năm 2023, DOC ban hành thông báo điều chỉnh kết luận sơ bộ vào tháng 3 năm 2024, theo đó liệt kê 3 trường hợp tủ gỗ nhập khẩu từ Việt Nam có các bộ phận sản xuất tại Trung Quốc thuộc phạm vi của lệnh áp thuế gốc với Trung Quốc. Và mới đây, DOC lại lùi thời hạn này sang tháng 6 và tháng 9. Được biết, các sản phẩm mà Hoa Kỳ đang điều tra với tủ gỗ Việt Nam đã từng được quốc gia này áp thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp với tủ gỗ có xuất xứ từ Trung Quốc với mức thuế chống bán phá giá đến 262,18%, mức thuế chống trợ cấp lên đến 293,45%. **HỒNG TƯƠI**

HẦM ĐƯỜNG SẮT BÃI GIÓ (KHÁNH HÒA) SẠT LỖ: Cục Đường sắt công bố nguyên nhân

Ngày 15/4, lãnh đạo Cục Đường sắt (Bộ GTVT) cho biết, hai ngày qua Đoàn công tác của Bộ GTVT và các chuyên gia đã đến hiện trường hầm Bãi Gió để đánh giá nguyên nhân sạt lở và tìm kiếm phương án khắc phục.

Cơ quan chuyên môn và chuyên gia đánh giá nguyên nhân ban đầu là hầm Bãi Gió đã hoạt động nhiều năm, địa chất phức tạp, đá phong hóa lâu năm nên không còn kết dính. Khi đơn vị thi công bóc từng phần kết cấu vỏ hầm thì xảy ra sạt lở.

"Tám hầm yếu được cải tạo trên tuyến đều có hiện tượng đất đá sạt lở mức độ nhẹ, hút dọn ngay trong ngày, riêng hầm Bãi Gió có khối lượng đất đá sạt lở lớn nhất", đại diện Cục nói, cho hay các bước khảo sát, khoan thăm dò, thiết kế kỹ thuật đều có dự báo tình hình địa chất, phong hóa của đá.

Từ 14/4, các đơn vị thi công bắt đầu khoan từ trên núi để đổ bê tông vào nóc hầm. Sẽ có 9 mũi được khoan xuống hầm, đến sáng 15/4 nhà thầu đã hoàn thành 2 mũi khoan sâu 15 - 23m. Khi bê tông đông kết, công nhân sẽ vào hầm thu dọn đất đá, vận chuyển ra ngoài. Hầm cũng được gia cố bên trong bằng neo và phun bê tông.

Theo đại diện Cục Đường sắt, do địa hình, mặt bằng thi công khó khăn, hầm chỉ rộng 4m nên các thiết bị thi công lớn không thể tiếp cận. Thời gian xử lý sự cố vì vậy kéo dài, chưa thể dự kiến khi nào thông hầm.

Hầm Bãi Gió thuộc xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa dài khoảng 900m, được người Pháp xây dựng năm 1930, đưa vào sử dụng từ năm 1936. Hầm đã qua nhiều lần sửa chữa. Vỏ hầm làm bằng bê tông, dài hơn 400m, cao 5m, rộng 4m.

Công trình hầm đường sắt này đang được gia cố, cải tạo thuộc gói thầu số 11A, dự án gia cố các hầm yếu kết hợp mở mới các ga và cải tạo kiến trúc tầng trên đoạn Vinh - Nha Trang, tuyến đường sắt Hà Nội - TP HCM. Ban Quản lý dự án 85 (Bộ GTVT) là chủ đầu tư.

Hầm Bãi Gió hứng chịu ba đợt sạt lở trong 3 ngày. Đợt đầu tiên chiều 12/4, khoảng 180m³ đất đá rơi xuống vị trí cách cửa hầm phía Bắc khoảng 85m và kéo dài chừng 20m. Đến sáng 13/4, hầm tiếp tục sạt lở với khối lượng đất đá khoảng 50m³, được công nhân thu dọn cơ bản. Tuy nhiên tới 13/4, đất đá tiếp tục rơi xuống lấp kín vị trí vừa thu dọn.

Hiện nay, các đoàn tàu khách Bắc - Nam vẫn khởi hành hàng ngày tại ga Hà Nội và ga Sài Gòn, khi đến khu vực gặp sự cố thì hành khách được chuyển tải bằng đường bộ. Đến hết 14/4, TCTy Đường sắt đã trung chuyển hơn 10.122 hành khách trên 36 đoàn tàu. **TRẦN TIẾN**

6 chủ tịch cấp huyện ở Quảng Ngãi bị phê bình

Sau khi xem xét đề nghị của Giám đốc Sở TN&MT, UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có văn bản phê bình 6 Chủ tịch UBND cấp huyện.

Văn bản do Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh (người được giao điều hành UBND tỉnh cho đến khi có chủ tịch), ông Trần Hoàng Tuấn ký nêu rõ: Vấn đề chậm trễ trong phối hợp giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh cần phải chấn chỉnh. Cán bộ, công chức các đơn vị liên quan cần quyết liệt hơn trong giải quyết, không gây phiền cho người dân.

Nguyên nhân dẫn đến chậm trễ này là do việc phối hợp giữa các phòng chuyên môn UBND huyện và UBND các xã, phường chưa kịp thời.

Huyện Bình Sơn yếu kém nhất trong phối hợp, dẫn đến 138 hồ sơ đất đai của dân bị chậm trễ. Trong đó tập trung vào Phòng TN&MT, Trung tâm Phát triển quỹ đất; UBND các xã Bình Châu, Bình Hiệp, Bình Long, Bình Hải, Bình Trị, Bình Tân Phú, Bình Khương.

Huyện Sơn Tịnh có 38 hồ sơ chậm phối hợp; tập trung vào UBND các xã Tịnh Hà, Tịnh Thọ, Tịnh Giang, Tịnh Ân Đông, Tịnh Phong.

Huyện Mộ Đức có 23 hồ sơ chậm phối hợp; tập trung vào Phòng Kinh tế Hạ tầng và UBND các xã Đức Minh, Đức Lợi.

Huyện Nghĩa Hành có 17 hồ sơ chậm phối hợp, tập trung chủ yếu vào UBND xã Hành Phước.

TX Đức Phổ có 32 hồ sơ chậm phối hợp; tập trung vào Phòng Quản lý Đô thị và UBND các xã, phường Phổ Thạnh, Phổ Cường, Phổ Phong, Phổ Khánh.

TP Quảng Ngãi có 37 hồ sơ chậm phối hợp; tập trung vào UBND các xã, phường Tịnh Khê, Tịnh Ân Đông và Nghĩa Chánh.

Sau khi rà soát, UBND tỉnh đã phê bình 6 chủ tịch cấp huyện nêu trên, vì chưa thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh về việc nghiêm túc thực hiện quy định về thời gian, trình tự thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn.

Lãnh đạo các huyện này còn bị phê bình vì thiếu cương quyết trong xử lý trách nhiệm công chức, nhất là công chức địa chính thường xuyên để xảy ra tình trạng chậm trễ kéo dài trong phối hợp giải quyết hồ sơ đất đai.

Lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu Sở Nội vụ phối hợp Văn phòng UBND tỉnh và cơ quan liên quan theo dõi việc thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính để tham mưu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.

Văn phòng UBND tỉnh đẩy mạnh công tác kiểm tra định kỳ, đột xuất việc giải quyết thủ tục hành chính, việc tổ chức hoạt động của bộ phận một cửa trên địa bàn. **VŨ VĂN ANH**

THANH TRA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI: Một số Sở Giao thông vận tải chưa quyết liệt thu hồi phù hiệu xe vi phạm

Thanh tra Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa báo cáo kết quả triển khai Kế hoạch 12882 ngày 14/11/2023 của Bộ GTVT về kiểm tra hoạt động kinh doanh vận tải (KDVT) bằng xe ô tô.

Báo cáo nêu rõ, Bộ GTVT đã có nhiều chỉ đạo, chấn chỉnh, tăng cường quản lý vận tải đường bộ (VTĐB). Cùng với đó, Bộ cũng đã triển khai dịch vụ công cấp độ 3, 4 trong giải quyết thủ tục hành chính, hệ thống dữ liệu giám sát hành trình, hệ thống quản lý bến xe, camera lắp trên xe ô tô KDVT; tạo hành lang pháp lý đầy đủ và từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về VTĐB.

Tuy vậy, qua đợt tổng kiểm tra của các đoàn tại 62 tỉnh, thành, cho thấy, một số Sở GTVT chưa triển khai chỉ đạo của Bộ, chưa tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch phát triển vận tải theo hướng hiện đại, đồng bộ, giảm chi phí và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Một số Sở chưa tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt danh mục mạng lưới vận tải hành khách (VTHK) bằng xe buýt; mạng lưới VTHK cố định nội tỉnh; chính sách khuyến khích, ưu đãi với VTHK bằng xe buýt; vị trí các điểm dừng, đón trả khách; kế hoạch phát triển và quản lý phương tiện; quy định cụ thể việc quản lý về xe ô tô trung chuyển hành khách; tổ chức và quản lý hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn.



● Thanh tra GTVT kiểm tra việc chấp hành pháp luật tại một bến xe tại Hà Nội.

(Ảnh: Phan Trang)

Trong cấp giấy phép KDVT, một số Sở GTVT cấp giấy phép chưa phù hợp với ngành nghề kinh doanh trong giấy chứng nhận đăng ký DN.

Một số Sở còn tình trạng đơn vị KDVT không nộp giấy phép bị thu hồi và phù hiệu, biển hiệu kèm theo; nhưng chưa có biện pháp quyết liệt thu hồi. Tỷ lệ nộp phù hiệu, biển hiệu bị thu hồi do trong tháng có vi phạm tốc độ quá 5 lần/1.000km xe chạy, hoặc do thu hồi giấy phép KDVT còn thấp, trung bình đạt khoảng 60%.

Một số Sở chưa thường xuyên truy cập, khai thác sử dụng các thông tin bắt buộc từ thiết bị giám sát hành trình (hành trình, tốc độ, thời gian lái xe liên tục), tra cứu dữ liệu camera trên máy chủ của các đơn vị KDVT để phục vụ công tác quản lý hoạt động KDVT trên địa bàn; chưa xử lý vi phạm về thời gian lái xe liên tục, không truyền dữ liệu thiết bị giám sát hành trình.

Một số bến xe chưa cập nhật đầy đủ thông tin xe ra, vào bến vào phần mềm quản lý bến xe; quy trình bảo đảm ATGT khi xe ra vào bến; xác nhận vào lệnh vận chuyển khi xe không có ở bến.

Trong thời gian dài, nhiều Sở GTVT chưa có biện pháp xử lý nhiều đơn vị kinh doanh vận chuyển khách (hợp đồng, du lịch) không cung cấp nội dung tối thiểu hợp đồng vận chuyển. Các Sở chủ yếu chỉ dừng ở việc tiếp nhận, chưa rà soát, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện nội dung thông báo đến Sở.

Trong thanh, kiểm tra, nhiều Sở chưa kiểm tra hoặc có kiểm tra nhưng chưa đánh giá đầy đủ quy trình bảo đảm ATGT, thực hiện nhiệm vụ của bộ phận quản lý và theo dõi các điều kiện về ATGT; chưa cập nhật nội dung lý lịch phương tiện, lý lịch hành nghề lái xe; tiêu chuẩn của người trực tiếp điều hành hoạt động vận tải; lưu trữ, truyền dữ liệu từ thiết bị giám sát

Thủ đoạn "rửa tiền" của tổ chức tội phạm Jibian

Lần theo dòng tiền của bị hại Nguyễn Thị, CQĐT xác định có 2 nhóm người Việt Nam đã tham gia "rửa tiền" cho Bộ phận 777pay của đường dây Jibian bằng cách mua bán USDT (tiền điện tử).

Như PLVN đã phản ánh trong số báo trước, từ trình báo bị lừa chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng của chị Nguyễn Thị (SN 1985, ngụ Hà Nội) qua việc chuyển tiền để thực hiện công việc kế toán online, CQĐT xác định, các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tiền của chị Thi đã câu kết, thuê 777pay rửa tiền.

Lần theo dòng tiền của chị Thi, công an đã bắt được 21 người, trong đó có Phan Văn Minh (SN 1978, ngụ TP HCM, là Giám đốc Cty TNHH Sản xuất gia công TMDV Minh Phúc) và Đinh Văn Hùng (SN 1997, quê Ninh Bình). Đây là 2

người điều hành 2 đường dây "rửa tiền" cho 777pay.

Theo cáo trạng, Minh làm nghề buôn bán tiền ngoại tệ tự do. Đến 2016, Minh thành lập Cty, sau đó bắt đầu hoạt động "rửa tiền" cho khách thông qua hình thức mua bán USDT; bằng hình thức nhận tiền VNĐ qua tài khoản ngân hàng, cho nhân viên đi rút tiền mặt giao cho khách hoặc chuyển đến tài khoản ngân hàng do khách chỉ định.

Minh lấy tên trên mạng xã hội là nhà "Minh Phúc 98", chủ động tìm các đối tác bên Campuchia có nhu cầu "rửa" tiền VNĐ. Sau đó, Minh tìm được 4 khách tại Campuchia là các cơ sở chuyên dịch vụ rửa tiền. Khi các khách hàng trên cần rửa tiền, sẽ liên hệ, chuyển tiền đến các tài khoản ngân hàng do Minh hoặc kế toán chỉ định.

Với giao dịch nhận tiền mặt, Minh chỉ đạo nhân viên đứng tên mở tài khoản, sử dụng căn cước công dân ra ngân hàng rút tiền, mang về. Khách gửi thông tin của người đến giao dịch nhận tiền mặt

(thông tin số điện thoại), gửi ảnh chụp số seri của 1 tờ tiền nào đó và địa chỉ giao dịch, Minh sẽ cử nhân viên mang tiền đến điểm hẹn, gọi vào số điện thoại đã chỉ định để giao dịch. Người nhận tiền sẽ đưa cho nhân viên của Minh tờ tiền có số seri đã gửi để xác nhận giao dịch.

Với giao dịch chuyển khoản, khách sẽ chuyển tiền đến tài khoản ngân hàng do nhóm Minh quản lý, sau đó yêu cầu nhóm Minh chuyển đến nhiều tài khoản khác nhau. Cuối ngày, người của Minh sẽ thống kê số tiền đã giao dịch trong ngày, lợi nhuận thu được để Minh theo dõi.

Mỗi ngày, Minh giao dịch rút tiền mặt từ 20 - 150 tỷ đồng. Số tiền duy trì hoạt động hàng ngày của Minh trung bình từ 1 - 2 triệu USD (gồm USD, VNĐ và USDT).

Với số tiền hơn 8,2 tỷ đồng chiếm đoạt được của chị Thi mà 777pay chuyển đến, được nhóm Minh chuyển khoản đến nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau. Khi thực hiện các công việc

Ngày 15/11/2023, Bộ GTVT quyết định thành lập 4 đoàn kiểm tra công tác quản lý hoạt động KĐVT bằng xe ô tô tại 62/63 Sở GTVT.

Đoàn kiểm tra số 1 do Thanh tra Bộ chủ trì kiểm tra tại 15 Sở, đoàn số 2 do Vụ Vận tải chủ trì kiểm tra tại 15 Sở, đoàn số 3 và 4 do Cục Đường bộ chủ trì kiểm tra tại 32 Sở.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra đợt 1 tại 23/62 địa phương, Bộ GTVT ban hành Văn bản 15016 ngày 27/12/2023 về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý hoạt động KĐVT bằng xe ô tô. Các Sở GTVT đã thực hiện kiểm tra đối với 958 đơn vị KĐVT và 67 đơn vị bến xe. Qua kiểm tra, đã phát hiện nhiều tồn tại, hạn chế; xử lý vi phạm hành chính với 280 đơn vị KĐVT với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính trên 3 tỷ đồng.

hành trình; camera giám sát; vi phạm về tốc độ, thời gian làm việc của lái xe; cung cấp thông tin nội dung hợp đồng vận chuyển.

Với các đơn vị KĐVT, kết quả kiểm tra cũng chỉ rõ, nhiều DN chưa thường xuyên truy cập, theo dõi, khai thác, dữ liệu thiết bị giám sát hành trình, camera giám sát lắp trên xe ô tô để cảnh báo, nhắc nhở, xử lý vi phạm đối với lái xe.

Nhiều đơn vị kinh doanh theo loại hình xe hợp đồng không thông báo nội dung hợp đồng vận chuyển tới Sở GTVT trước khi thực hiện hợp đồng; không thực hiện đúng quy định về đón, trả khách tại trụ sở chính hoặc tại một địa điểm cố định; không cấp giấy vận tải cho lái xe; không thực hiện chế độ báo cáo hoạt động kinh doanh.

Đánh giá về những tồn tại nêu trên, báo cáo cho biết, nhân sự làm công tác tham mưu, quản lý vận tải tại nhiều Sở còn rất mỏng, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác quản lý, giám sát hoạt động vận tải.

Một số quy định chưa chặt chẽ, khó thực hiện như: Không quy định về thời hạn thu hồi phù hiệu, biển hiệu xe

vi phạm tốc độ dẫn đến tình trạng đơn vị vận tải xin cấp lại phù hiệu ngay sau khi nộp, làm giảm hiệu quả răn đe, phòng ngừa vi phạm tốc độ lái xe. Do cạnh tranh quyết liệt trong hoạt động kinh doanh dẫn đến có lúc, có nơi chưa chấp hành nghiêm quy định pháp luật về kinh doanh, điều kiện KĐVT bằng xe ô tô.

Việc tổng hợp, thông báo số liệu vi phạm hàng tháng về tốc độ chạy xe, thời gian lái xe liên tục, truyền dữ liệu giám sát hành trình của Cục Đường bộ còn chậm, dẫn đến việc chậm ban hành quyết định thu hồi phù hiệu xe vi phạm tốc độ của Sở GTVT.

Thanh tra Bộ kiến nghị Bộ GTVT chỉ đạo Cục Đường bộ khẩn trương xử lý theo quy định với các đề xuất, kiến nghị của các Sở GTVT, các Đoàn kiểm tra liên quan công tác quản lý hoạt động KĐVT bằng xe ô tô.

Chỉ đạo Vụ Vận tải tham mưu Bộ trưởng ban hành Chỉ thị về tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước và việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động KĐVT bằng xe ô tô. **VĂN SƠN**

VỤ LỢI DỤNG CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI: ĐỂ NGOÀI SỔ KẾ TOÁN GẦN 70 TỶ ĐỒNG

Cơ quan ANĐT Công an Đồng Nai vừa ban hành KLĐT bổ sung vụ án hình sự lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và tham ô tài sản xảy ra tại Trường ĐH Đồng Nai.

Trong đó, Trần Minh Hùng (cựu Hiệu trưởng), Phan Văn Thanh (cựu Trưởng Phòng kế toán), Đặng Minh Thư (cựu Phó Phòng Đào tạo), Lê Thị Hoài Lan (cựu Trưởng bộ môn Quản lý giáo dục), Dương Minh Hiếu (cựu Phó Phòng Khảo thí và bảo đảm chất lượng) bị đề nghị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Riêng Võ Thị Ngọc Dung (kế toán) bị đề nghị truy tố về tội “Tham ô tài sản”.

Theo KLĐT, từ 2009 - 2019, với vai trò là Hiệu trưởng, bị can Hùng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn chỉ đạo cấp dưới theo dõi thu, chi đề ngoài sổ kế toán, không báo cáo tài chính hàng năm với tổng số tiền hơn 69,8 tỷ đồng. Hành vi của Hùng đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước gần 1,6 tỷ đồng (đến nay Trường ĐH Đồng Nai đã khắc phục được 697 triệu đồng, còn hơn 887 triệu đồng) và gây thiệt hại cho Trường ĐH Đồng Nai gần 12 tỷ đồng (đến nay đã thu hồi được hơn 3,3 tỷ đồng).

Từ 2009 - 2017, các bị can đã gây thiệt hại cho trường hơn 6,3 tỷ đồng, đồng thời không nộp thuế gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 887 triệu đồng.

Giai đoạn 2018 - 2019, thu học phí các lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp được hơn 53 tỷ đồng nhưng Hùng đã giao cho Thanh hướng dẫn các bộ phận để thanh quyết toán bảo đảm chi hết và không vượt định mức.

Lan và Hiếu trong quá trình chăm bài thu hoạch bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp (giai đoạn 2018 -2019) đã lập hồ sơ đề nghị thanh toán tiền công chăm không đúng quy định, gây thiệt hại cho trường hơn 187 triệu.

Với Dung, được phân công thu học phí, lệ phí cho một số sinh viên bằng hình thức thu trực tiếp tiền mặt. Lợi dụng cơ hội này, Dung đã thu hơn 29,8 tỷ đồng nhưng chỉ nộp lại cho trường hơn 26,8 tỷ đồng và chiếm đoạt gần 3 tỷ. **BÙI YÊN**

VI PHẠM CỦA CÔNG TY NHỰT PHÁT - CHI NHÁNH TÂY NINH: Đề nghị chuyển hồ sơ để công an điều tra hành vi trốn thuế

UBND tỉnh Tây Ninh vừa có thông báo Kết luận thanh tra 987/KL-UBND (KLTT) về việc chấp hành pháp luật đất đai, thuế tại Cty TNHH Sản xuất tinh bột khoai mì Nhựt Phát - chi nhánh Tây Ninh (CN Cty Nhựt Phát).

Theo KLTT, CN Cty Nhựt Phát (số 430, tổ 9, ấp Đông Thành, xã Tân Đông, huyện Tân Châu) là đơn vị hạch toán phụ thuộc vào Cty TNHH Sản xuất tinh bột khoai mì Nhựt Phát (số 1923, tỉnh lộ 8, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TP HCM). Từ 2018 - 6/2022, số thuế GTGT qua thanh tra xác định CN Cty Nhựt Phát phải nộp tại Tây Ninh là hơn 11,1 tỷ đồng, nhưng đơn vị này chỉ thực hiện nộp hơn 2,8 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, CN Cty Nhựt Phát và Cty Nhựt Phát có dấu hiệu sử dụng không hợp pháp hóa đơn GTGT, mua hóa đơn không có hàng hóa để gian lận, trốn thuế. Hóa đơn mua vào của Cty Nhựt Phát từ 11 Cty tại TP HCM (không phải doanh nghiệp sản xuất) đều chuyển qua nhiều địa điểm kinh doanh, sau đó tạm ngừng hoạt động, ngừng hoạt động, không hoạt động tại địa chỉ đăng ký. Tổng doanh số mua vào của các Cty này là hơn 916 tỷ đồng, thuế GTGT là hơn 98 tỷ đồng.

Về thuế thu nhập DN (TNDN), CN Cty Nhựt Phát và Cty Nhựt Phát sử dụng hóa đơn không hợp pháp của Cty TNHH Thực phẩm Trần Cao. Đoàn thanh tra loại trừ chi phí giá vốn tương ứng hơn 115 tỷ đồng, dẫn đến tăng thuế TNDN phải nộp là 23 tỷ đồng.

Về thuế tài nguyên, CN Cty Nhựt Phát kê khai sai căn cứ tính thuế tài nguyên nước (khai sai số lượng thành phẩm sản xuất, từ đó xác định sai lượng nước tiêu hao phải nộp thuế) làm giảm số tiền thuế tài nguyên phải nộp là hơn 794,9 triệu.

Theo UBND tỉnh, những hành vi trên là rất nghiêm trọng gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước, nguyên nhân là do CN Cty Nhựt Phát và Cty Nhựt Phát không chấp hành đúng các quy định của pháp luật về thuế. Trách nhiệm thuộc về người đứng đầu CN Cty Nhựt Phát và chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật Cty Nhựt Phát, các Cty và cá nhân có liên quan. “Căn cứ Luật Thanh tra, chuyển hồ sơ vụ việc vi phạm pháp luật có dấu hiệu của tội “Trốn thuế” theo Điều 200 BLHS với Cty TNHH Sản xuất tinh bột khoai mì Nhựt Phát - Chi nhánh Tây Ninh sang Cơ quan CSĐT để tiếp tục điều tra làm rõ xử lý đúng theo quy định pháp luật. Đồng thời, làm rõ xác định số thuế TNDN mà đơn vị này trốn thuế để thu hồi nộp đúng quy định”, KLTT nêu rõ.

TIẾN DŨNG - TRỌNG TRUNG

Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên bị tuyên 3 năm tù

Ngày 15/4, bị cáo Phạm Đình Cự (68 tuổi), cựu Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên; bị cáo Đỗ Duy Vinh, cựu Giám đốc Sở Tài chính cùng bị TAND Phú Yên tuyên 3 năm tù về tội “Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo Điều 219LHS; cho hưởng mức án treo.

HĐXX nhận định vụ án xảy ra đã lâu, các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như: Có nhiều giấy khen trong quá trình công tác, thành khẩn khai báo, ăn năn, đã khắc phục thiệt hại hơn 10 tỷ đồng...

Tại phiên tòa, bị cáo Cự tỏ rõ về mặt môi, sức khỏe không tốt nên HĐXX cho phép ngồi suốt phiên xử. Cả hai bị cáo đều thừa nhận hành vi sai phạm.

Về nguyên nhân, động cơ phạm tội, bị cáo Cự khai: "Vì muốn phát triển kinh tế của tỉnh nói chung và ở tuyến đường Hùng Vương nói riêng nên mới quyết định làm. Chỉ đến khi làm việc với CQĐT mới biết mình sai".

Theo cáo trạng, năm 2012, bị cáo Cự ký thông báo cho phép Cty CP Pymepharco chuyển nhượng quyền sử dụng thửa đất hơn 1.100m² ở đường Hùng Vương, TP Tuy Hòa, trong khi thửa đất thuộc trường hợp phải thu hồi. Cơ quan tố tụng xác định hành vi cho phép chuyển nhượng trên là trái quy định pháp luật, gây thất thoát tài sản nhà nước hơn 10 tỷ đồng.

Trước đó, tháng 4/2007, Tổng Giám đốc Cty CP Pymepharco có đơn xin 1.100m² đất mặt tiền đường Hùng Vương, TP Tuy Hòa, với thời gian 70 năm để thực hiện dự án Trung tâm Kinh doanh dược, mỹ phẩm, dịch vụ y tế Phú Yên. Khu vực này có vị trí đặc địa, thuộc trục phố chính của TP Tuy Hòa.

Hai tháng sau, bị cáo Vinh ký thông báo đề nghị DN nộp 3,5 tỷ đồng tiền sử dụng diện tích trên. Tháng 9/2007, lãnh đạo UBND tỉnh đã ký quyết định thu hồi, chuyển mục đích sử dụng và giao hơn 1.100m² đất tại đường Hùng Vương không qua đấu giá cho Cty CO Pymepharco để thực hiện dự án, thời gian sử dụng đất 70 năm.

Tháng 7/2013, Pymepharco làm thủ tục xóa đăng ký góp vốn, chuyển nhượng toàn bộ khu đất của dự án cho ngân hàng với giá 16 tỷ đồng. **MINH NGUYỆT**



● Các bị cáo tại phiên sơ thẩm. (Ảnh: Hồng Mây)

trên, nhân viên của Minh đều nhận thức được nguồn tiền do vi phạm pháp luật mà có.

Kết quả điều tra xác định số tiền phí do nhóm Minh thu được từ việc luân chuyển khoản tiền hơn 8,2 tỷ đồng từ Bộ phận 777pay chuyển đến là hơn 4,1 tỷ đồng.

Với Hùng, CQĐT xác định, sau khi nghi việc ở Tô tài vụ của 777pay, Hùng thành lập đường dây “rửa tiền” do mình điều hành. Đầu tháng 8/2022, Hùng liên lạc với Mạc Bình Hưng (Tổ phó Tô tài vụ) nói mình có khả năng đổi VNĐ sang tiền điện tử USDT. Hưng trao đổi với quản lý của Bộ phận 777pay là Tan Zhi Bao (tức Gulang) để cho nhóm Hùng đổi tiền điện tử USDT cho 777pay.

Hùng và Hưng thỏa thuận Hùng báo giá chênh hơn 100 VNĐ/1 USDT, Hưng hưởng lợi 40%, Hùng hưởng lợi 60% tiền chênh lệch này. Cuối tháng Hùng sẽ tổng kết và trả cho Hưng một lần. Sau đó, Hùng thuê Lê Trần Việt Anh và Nguyễn Văn Luận làm nhiệm vụ mua USDT cho mình.

Sau khi nhận tiền từ 777pay chuyển để mua USDT, người của Hùng sẽ chuyển cho đối tác để mua USDT. Nhận lại số USDT tương ứng ở ví điện tử, nhân viên của Hùng “cắt” lại số USDT chênh lệch, rồi chuyển cho nhóm 777pay qua 2 địa chỉ ví điện tử.

Trong các ngày 26/8/2022 đến 30/8/2022, các tài khoản của nhóm 777pay đã chuyển cho Hùng gần 14 tỷ đồng (trong dòng tiền chiếm đoạt của

chị Thi). Nhận tiền, nhóm của Hùng đã chuyển hơn 13,3 tỷ đồng đến tài khoản của đối tác để mua 574.986 USDT. Nhóm của Hùng sau đó đã chuyển lại số USDT đã mua cho 777pay qua 2 ví điện tử.

Quá trình làm việc, Việt Anh và Luận được Hùng cho biết nguồn gốc tiền do vi phạm pháp luật, lừa đảo hoặc đánh bạc mà có. Cả hai biết USDT và các loại tiền kỹ thuật số khác có tính ẩn danh, không truy xuất được nguồn gốc người chuyển tiền, mục đích các đối tượng sử dụng tiền vi phạm pháp luật mà có để mua bán USDT nhằm che giấu nguồn gốc số tiền, không truy xuất được nguồn gốc tài sản; sau khi nhận được tiền các đối tượng có thể dễ dàng luân chuyển khắp nơi, chuyển ra nước ngoài mà không bị kiểm soát; nhưng vẫn thực hiện.

Kết quả điều tra xác định Hùng thu lợi bất chính 257 triệu đồng (trong đó thu 2.370 USDT, tương đương hơn 57 triệu đồng là phí “cắt” lại từ nguồn tiền lừa của chị Thi). Việt Anh thu lợi bất chính 22 triệu đồng. Luận thu lợi bất chính 17 triệu đồng.

Hôm qua (15/4), đưa vụ án ra xét xử, do một bị cáo phải đi cấp cứu và do vắng người có quyền lợi liên quan chưa rõ lý do nên HĐXX TAND Hà Nội quyết định hoãn phiên tòa.

HỒNG MÂY

Phục dựng Tết té nước của người Lào tỉnh Điện Biên

Tỉnh Điện Biên có 19 dân tộc cùng sinh sống tạo nên một nền văn hóa vô cùng phong phú. Trong đó, Tết té nước của dân tộc Lào mang những nét văn hóa độc đáo.

Té nước cầu may

Lễ hội té nước hay còn gọi là Bun huốt năm để chào đón năm mới vào giữa tháng 4 dương lịch. Đây là lễ hội và cũng là tết truyền thống gắn với tín ngưỡng tâm linh của cộng đồng người Lào ở Điện Biên, mang đậm triết lý nhân sinh.

Trong tiếng Lào, “Bun” có nghĩa là lễ hội hoặc tết, “huốt” là té, “năm” là nước. “Bun huốt năm” được hiểu là lễ hội té nước hoặc Tết té nước. “Bun huốt năm” có ý nghĩa gột rửa những điều xui xẻo trong năm cũ. Ngoài ý nghĩa đó thì lễ hội té nước còn mong muốn năm mới cầu mong mưa thuận gió hòa, cầu cho mưa về tắm mát ruộng đồng, làm mềm đất rẫy để người dân tra hạt, muôn vật sinh sôi, phát triển; tẩy rửa những điều không may mắn của năm cũ, để bước sang một năm mới gặp nhiều may mắn cho các thành viên, các gia đình và cộng đồng.

Những ngày giữa tháng 4, từ sáng sớm, khi hoa gạo khoe sắc, những người Lào tại xã Na Sang I, huyện Điện Biên (Điện Biên) đã dậy chuẩn bị cho ngày Tết và chọn cho mình những bộ quần áo đẹp nhất, nô nức dự lễ hội té nước độc đáo. Họ tới nơi diễn ra các nghi thức cúng tế thần linh. Tại đây, thầy mo và những người cao tuổi trong bản sẽ thay mặt bản làm lễ cầu may mắn, bình an cho mọi người. Sau khi thực hiện lễ cúng, thầy mo và bà con dân bản mang theo lễ vật đến từng nhà trong bản để xin nước. Kết thúc phần xin nước thì đoàn người mang lễ vật ra bờ sông để cúng thần sông, thần suối cầu cho mùa mưa trở lại, bắt đầu một vụ mùa gieo trồng mới.

Tế lễ xong, các bà, các mẹ thực hiện nghi lễ buộc chỉ cổ tay cho người dân và du khách thập phương. Những sợi chỉ tay là lời cầu chúc may mắn, ấm no sẽ đến, đồng thời nó còn thể hiện thần linh, các thể lực siêu nhiên trong đời sống tâm linh dân



● Đoàn người xin nước làm lễ số năm phạ phốn (xin nước mưa) trước gia chủ. (Ảnh: Xuân Tư - TTXVN)

tộc Lào sẽ bảo vệ, che chở cho người được buộc chỉ.

Sau khi kết thúc phần tế lễ buộc chỉ tay, người dân, du khách sẽ được trải nghiệm các trò chơi dân gian truyền thống của dân tộc Lào gắn liền với các hoạt động sinh hoạt, sản xuất được hun đúc từ lâu đời như: chơi tấu phắc sá (rùa áp trứng), ngừ kin khiết (rắn bắt ngóc)... Sau đó, thầy mo sẽ dẫn đầu đoàn tế lễ, mang lễ vật đi các nhà trong bản để xin nước. Khi xin nước, đoàn người dẫn đầu là thầy mo sẽ đứng dưới nhà, đọc bài khấn; chủ nhà sẽ thay mặt, xin với thần linh cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, tươi tốt, con người không ốm đau, bệnh tật. Khi đã đi hết các nhà trong bản, đoàn xin nước sẽ mang lễ vật ra suối xếp ra mâm, thầy mo sẽ mời thần trời, thần đất, thần suối về ăn tết, chứng giám cho người dân trong bản.

Với những nghi thức độc đáo và đặc sắc, năm 2017 Tết té nước của dân tộc Lào ở bản Na Sang đã được Bộ VH,TT&DL công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, loại hình văn hóa truyền thống. “Lễ Khăm bản - Hội té nước” là lễ hội

truyền thống đã có từ lâu đời của bà con dân tộc Lào. Tháng 4/2024, sau rất nhiều năm bị lãng quên, năm nay, cấp ủy, chính quyền xã Pa Thơm khôi phục lại “Lễ Khăm bản - Hội té nước” ở Pa Xa Lào”. Bà Vi Thị Dung, Phó Chủ tịch UBND xã Pa Thơm, huyện Điện Biên chia sẻ với truyền thông: “Trong quá trình phát triển, bảo tồn văn hoá và cũng từ nguyện vọng của Nhân dân, năm nay đồng bào dân tộc Lào lần đầu tiên phục dựng lại “Lễ Khăm bản - Hội té nước” này. Không chỉ giữ gìn di sản văn hóa phi vật thể, “Lễ Khăm bản” chắc chắn sẽ hấp dẫn và thu hút nhiều du khách trong nước và quốc tế”.

Định vị bản sắc du lịch Điện Biên

Nhờ triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ về bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc tỉnh Điện Biên gắn với phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời thực hiện hiệu quả nhiệm vụ của dự án 6 về “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”, du lịch của tỉnh Điện Biên đã định vị được

hình ảnh và quảng bá thương hiệu. Năm 2023, tỉnh Điện Biên lần đầu tiên đạt mốc đón 1 triệu lượt du khách, tăng gần 25% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 107% kế hoạch năm; trong đó du khách quốc tế đạt 7.500 lượt.

Với chủ đề “Vinh quang Điện Biên Phủ - Trải nghiệm bất tận”, Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 là sự kiện văn hóa - kinh tế - xã hội tiêu biểu, có quy mô quốc gia và tầm quốc tế, gắn với kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024). Định hướng phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 nêu rõ: phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trên cơ sở khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế dựa trên ba trụ cột du lịch lịch sử - tâm linh; du lịch bản sắc văn hóa dân tộc, khám phá cảnh quan thiên nhiên; du lịch nghỉ dưỡng, giải trí, chăm sóc sức khỏe. Trong Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024, tỉnh Điện Biên phấn đấu đón trên 1,3 triệu lượt khách du lịch, doanh thu từ hoạt động du lịch đạt hơn 2.200 tỷ đồng.

Hiện, Điện Biên đang tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật, hạ tầng giao thông, hạ tầng du lịch gắn với việc bảo tồn các giá trị tài nguyên thiên nhiên; bảo tồn, lưu giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc. Điện Biên cũng chú trọng tuyên truyền, tập huấn nâng cao ý thức của doanh nghiệp, người dân trong tham gia vào hoạt động du lịch, tạo cơ hội cho người dân làm chủ, đồng thời hưởng lợi từ tài nguyên văn hóa; gắn việc bảo tồn di sản văn hóa với phát triển du lịch, bảo đảm an toàn vệ sinh, bảo vệ môi trường sinh thái.

Ngoài ra, Điện Biên cũng đang nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch; bồi dưỡng kiến thức về giá trị các di sản văn hóa cho các đối tượng làm công tác du lịch; có chế độ đãi ngộ các nghệ nhân dân gian, già làng, trưởng bản; đội văn nghệ truyền thống của địa phương. Ngành văn hóa, du lịch kết hợp với các cơ sở giáo dục - đào tạo chuyên nghiệp để bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng về du lịch, kinh doanh lưu trú, nghiệp vụ thuyết minh du lịch; nâng cao trình độ kỹ thuật, chuyên môn, ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp cho cán bộ, người dân làm du lịch văn hóa...

THUY DƯƠNG

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Sao Việt
2. Người có TS1: Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quốc Dân (AMC-NCB) - Số 28C-28D phố Bà Triệu, P. Hàng Bài, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội. TS2: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Quảng Trị - Số 24 Hùng Vương, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
3. Thông tin về tài sản đấu giá:
- TS1: QSDĐ và TS gắn liền với đất tại thửa đất số: 43 (02 cũ), tờ bản đồ số: 6 (20 cũ); Địa chỉ: Lô B2-3, khu Đào Xanh mở rộng phường Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng; Diện tích: 3000,0m²; Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng; 3000,0m²; Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị; Thời hạn sử dụng: Lâu dài; Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất. Theo GCNQSDĐ, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số AN 108174, số vào sổ cấp GCN: T 03103 do UBND thành phố Đà Nẵng cấp ngày 28/11/2008. Ngày 11/01/2020, VP đăng ký đất đai TP. Đà Nẵng xác nhận chuyển nhượng cho CTCP Thương mại và Dịch vụ Mỹ Khê - Tổng giá khởi điểm: 412.360.200.140 đồng; Tiền đặt trước: 61.854.030.000 đồng.
- TS2: Lô 20 máy móc thiết bị của Công ty CP Việt Ren tại Quảng Nam, Đà Nẵng và Thừa Thiên - Huế. - Giá khởi điểm: 13.068.535.000 đồng; Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm.
4. Bản hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính, TS1: từ 16/04/2024 đến hết 03/05/2024 tại Công ty Sao Việt và NCB - Chi nhánh Đà Nẵng: 441 Lê Duẩn, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng; TS2: từ 16/04/2024 đến hết 03/05/2024 tại Công ty Sao Việt và BIDV - Chi nhánh Quảng Trị: Số 24 Hùng Vương, Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
5. Tổ chức đấu giá TS1: 14h00 ngày 08/05/2024 tại Ngân hàng TMCP Quốc Dân - CN Đà Nẵng - 441 Lê Duẩn, Quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng; TS2: 14h00 ngày 08/05/2024 tại Công ty Sao Việt - Phòng 206, số 6 Nguyễn Công Trứ, P. Phạm Đình Hổ, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.
6. Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016 tiến hành mua hồ sơ, nộp hồ sơ, nộp tiền đặt trước theo quy định. TS2 Ưu tiên đấu giá cả lô 20 tài sản. Trường hợp không có khách hàng đăng ký mua cả lô thì bán tách riêng thành lô nhỏ (từ 02 tài sản trở lên) hoặc/và đấu giá riêng lẻ từng tài sản.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá hợp danh Sao Việt: Tầng 1 nhà chữ U, Số 6 Nguyễn Công Trứ, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội -ĐT: 0246.6505360/ 096 5549895.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH SAO VIỆT

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH TÂY NAM (Số 04 Nguyễn Bình Khiêm, phường 1, Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH TÂY NAM - CHI NHÁNH BẾN TRE (Số 3E1 khu phố Mỹ Tân, phường 7, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre) THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

TS 1: Người có tài sản là: Chi cục THADS thị xã Cai Lậy. Tài sản gồm: QSDĐ và Cây trồng trên thửa đất thửa đất số 2033, TBD: 03, DT: 5.194,9 m², mục đích sử dụng đất: LUC, tại ấp Tân Thạnh, xã Tân Hội, tx. Cai Lậy, T. Tiền Giang. GKĐ: 1.628.731.300 đ, Tiền đặt trước: 200.000.000đ.
Thời gian đăng ký tham gia đấu giá TS 1: từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến ngày 20/5/2024; Thời gian đấu giá TS 1: 08h00p cùng ngày 23/5/2024.
TS 2: Người có tài sản là: Chi cục THADS huyện Ba Tri. Tài sản đấu giá là: Tàu cá số đăng ký BT-93458-TS. Đặc điểm: chiều dài LMax,m 22,30; LTK,m: 19,64; chiều rộng: Bmax, m 5,95; Btk, m 5,92; chiều cao mạn D, m: 2,55; chiều chìm d,m: 2,00; mạn khô f, m: 0,55; vật liệu vỏ: Gỗ; Tổng dung tích 72; sức chở tối đa, tấn: 85,21; tốc độ tự do, hải lý/h: 8,7. Máy chính ký hiệu Hino F20C, số máy: B14715, công suất: 265, nơi chế tạo: Nhật Bản, tại rạch Bắc Kỳ, khu phố An Thạnh, T. Tiệm Tôm, H. Ba Tri, T. Bến Tre. GKĐ: 1.121.313.244đ. Tiền đặt trước: 200.000.000đ.
TS 3: Người có tài sản là: Chi Cục THADS huyện Ba Tri, tài sản gồm 02 lô:
- Lô 1: Tàu cá số BT-97048-TS, tên tàu Vạn Thành II, vật liệu Gỗ - CM. Máy chính 6D22; công suất 120. Nơi chế tạo: Nhật Bản, tại xã An Thủy, huyện Ba Tri, T. Bến Tre. Giá khởi điểm: 166.388.377đ. Tiền đặt trước: 27.000.000đ.
- Lô 2: Tàu cá số đăng ký BT-93212-TS, tên tàu Vạn Thành, vật liệu Gỗ - CM. Máy chính Hino F17D; công suất 330. Nơi chế tạo: Nhật Bản, tại xã An Thủy, huyện Ba Tri, T. Bến Tre. Giá khởi điểm: 62.178.597đ. Tiền đặt trước: 10.000.000đ.
TS 4: Người có tài sản là: Chi cục THADS huyện Ba Tri. Tài sản đấu giá là: Tàu cá số đăng ký BT-92049-TS. Chiều dài 17,0m; chiều rộng 4,4m; chiều cao mạn 2,14m, chiều chìm: 1,64m; vật liệu vỏ: Gỗ. Máy tàu hiệu Cummins; số máy 11392807; công suất 444. Nước sản xuất Hoa Kỳ. Tại: thị trấn Tiệm Tôm, H. Ba Tri, T. Bến Tre. GKĐ: 296.044.113đ. Tiền đặt trước: 50.000.000đ.
Thời gian đăng ký tham gia đấu giá TS 2, 3, 4: từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến ngày 03/5/2024; Thời gian đấu giá TS 2: 14h00p, TS 3: 14h30p, TS 4: 15h00p, cùng ngày 08/5/2024.
TS 5: Người có tài sản là: Chi cục THADS huyện Châu Thành. Tài sản đấu giá là: QSDĐ và Tài sản gắn liền trên đất một phần thửa đất số 196, TBD 14, có ký hiệu số thửa 196-5-1, DT: 426,1 m², mục đích sử dụng: đất CLN: 366,1 m², đất ONT: 60 m², tại xã Phú Đức, H. Châu Thành, T. Bến Tre. GKĐ: 175.934.000đ. Tiền đặt trước: 29.000.000đ.
TS 6: Người có tài sản là: Chi cục THADS huyện Chợ Lách. Tài sản đấu giá là: QSDĐ một phần thửa đất số 440, TBD 20, DT: 102,9m², loại đất: CLN, tại xã Long Thới, huyện Chợ Lách, T. Bến Tre. GKĐ: 950.538.650đ. Tiền đặt trước: 150.000.000đ.
Thời gian đăng ký tham gia đấu giá TS 5, 6: từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến ngày 13/5/2024; Thời gian đấu giá TS 5: 09h00p, TS 6: 15h30p, cùng ngày 16/5/2024.
TS 7: Người có tài sản là: Chi cục THADS huyện Mộ Cày Bắc - Bến Tre. Tài sản đấu giá là: QSDĐ và Cây trồng trên đất thửa đất số 36A, TBD 01, DT: 770,7m², loại đất: CLN, tại ấp Phú Mỹ, xã Nhuận

Phủ Tân, H. Mộ Cày Bắc, T. Bến Tre. GKĐ: 144.387.037đ. Tiền đặt trước: 20.000.000đ.
TS 8: Người có tài sản là: Chi Cục THADS thành phố Bến Tre, tài sản đấu giá là: CTXD và QSDĐ thửa đất số 725, TBD: 325, DT: 337,2 m², loại đất: đất bằng trồng cây hàng năm khác: 237,2m² + đất ONT: 100m², tại xã Phú Hưng, Tp. Bến Tre, T. Bến Tre. GKĐ: 2.622.730.000đ. Tiền đặt trước: 390.000.000 đồng.
TS 9: Người có tài sản là: Chi cục THADS huyện Ba Tri. Tài sản đấu giá là: QSDĐ; Tài sản gắn liền với đất và cây trồng trên thửa đất số 359, TBD 23, DT: 158,6m², loại đất: đất ODT: 60 m², đất CLN: 98,6 m², thửa đất số 360, TBD 23, DT: 124,9m², loại đất: đất ODT: 60 m², đất CLN: 64,9 m², thửa đất số 361, TBD 23, DT: 130,4m², loại đất: đất ODT: 60 m², đất CLN: 70,4 m², tại: xã An Thủy (nay là thị trấn Tiệm Tôm), H. Ba Tri, T. Bến Tre. GKĐ: 1.406.435.756đ. Tiền đặt trước: 230.000.000đ.
TS 10: Người có tài sản là: Chi cục THADS huyện Ba Tri. Tài sản đấu giá là: QSDĐ và Tài sản gắn liền với đất thửa đất số 76, TBD 26, DT: 276 m², mục đích sử dụng: đất ODT: 35,0 m², đất CLN: 241,0 m², tại: xã An Thủy (nay là thị trấn Tiệm Tôm), H. Ba Tri, T. Bến Tre. GKĐ: 380.429.346đ. Tiền đặt trước: 57.000.000đ.
Thời gian đăng ký tham gia đấu giá TS 7, 8, 9, 10: từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến ngày 14/5/2024; Thời gian đấu giá TS 7: 08h30p, TS 8: 09h00p, TS 9: 14h00p, TS 10: 14h30p, cùng ngày 17/5/2024.
Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Đối tượng được phép tham gia đấu giá và được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản đối với loại đất và tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật;
Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: mua hồ sơ tham gia đấu giá, nộp đơn đăng ký và nộp tiền đặt trước mua tài sản trong thời hạn quy định.
Địa điểm đăng ký đối với TS 1: tại Công ty đấu giá HD Tây Nam.
Địa điểm đăng ký đối với TS: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10: tại Công ty đấu giá HD Tây Nam - CN Bến Tre.
Địa điểm tổ chức đấu giá TS 1: tại Công ty đấu giá HD Tây Nam.
Địa điểm tổ chức đấu giá đối với TS 2, 3, 4, 9, 10: tại Chi cục THADS huyện Chợ Lách, khu phố 2, thị trấn Chợ Lách, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre.
Địa điểm tổ chức đấu giá đối với TS 5, 7, 8: tại Công ty đấu giá HD Tây Nam - CN Bến Tre.
Địa điểm tổ chức đấu giá đối với TS 6: tại Chi cục THADS huyện Chợ Lách, khu phố 2, thị trấn Chợ Lách, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre.
Mun biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ tại Tiền Giang ĐT: 0273.3889978 - ĐD: 0908 089743 (Mr Dũng) và tại Bến Tre ĐT: 0945.204593 (MS. Nguyễn) để được cung cấp thông tin, hoặc Website: dgts.moj.gov.vn

THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ AN TOÀN THỰC PHẨM NĂM 2024:

Chú trọng kiểm soát an toàn thực phẩm tại địa phương

Những vụ ngộ độc đau lòng thời gian qua lại một lần nữa dấy lên hồi chuông cảnh báo về vấn đề an toàn thực phẩm hiện nay.

Liên tiếp ngộ độc thực phẩm quy mô lớn

Ngày 9/4, tại tỉnh Khánh Hòa, Sở Y tế thông tin một vụ ngộ độc thực phẩm khiến 28 học sinh huyện Khánh Sơn vào vào Trung tâm Y tế cấp cứu, với các triệu chứng nghi ngộ độc như mệt, buồn nôn, tiêu chảy... Số học sinh này có biểu hiện ngộ độc sau khi ăn cơm nắm và cơm cuộn bán trước cổng trường. Đại diện Sở Y tế cho biết đang tập trung điều trị học sinh, đồng thời lấy mẫu thức ăn, mẫu bệnh phẩm đi xét nghiệm, tìm nguyên nhân gây ngộ độc.

Đáng nói, đây là vụ ngộ độc quy mô lớn thứ 4 xảy ra tại tỉnh Khánh Hòa chỉ hơn một tháng qua. Ngày 5/4, 37 học sinh ở phường Vĩnh Trường, TP Nha Trang bị ngộ độc sau khi ăn sáng với cơm gà, sushi, đồ ăn nhanh... Trong số đó, một học sinh nữ lớp 5 tử vong ngoại viện, chưa rõ nguyên nhân. Ngày 1/4, 10 học sinh Nha Trang phải nhập viện điều trị với các triệu chứng nghi ngộ độc như đau bụng, nôn ói sau khi ăn cơm thịt gà gần trường.

Trước đó, vào tháng 3/2024, đã xảy ra vụ ngộ độc tập thể nghiêm trọng tại quán cơm gà Trâm Anh khiến 368 người phải vào viện khám, điều trị. Các nạn nhân bị ngộ độc sau khi ăn cơm tại đây vào trưa, chiều ngày 11 và 12/3. Nguyên nhân ngộ độc được cho là các món gà, sốt trứng, dưa



● Nhiều học sinh là nạn nhân ngộ độc do đồ ăn trước cổng trường. (Ảnh minh họa - Nguồn: SKDS)

Về các tình huống ngộ độc thực phẩm, theo TS. BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, ngộ độc thực phẩm chính là ngộ độc các chất, vi trùng, độc tố gây ra. Thực phẩm đóng vai trò như vector - đường truyền gây ngộ độc trong cơ thể; còn các vi trùng, hóa chất có trong thực phẩm gây ra ngộ độc cấp tính, mãn tính... Đối với các ngộ độc do vi khuẩn, vi trùng nói chung, các triệu chứng chủ yếu ở đường tiêu hóa, có thể thêm yếu tố mất nước, sốt, có biểu hiện nhiễm trùng, chủ yếu biểu hiện ở đường tiêu hóa... Đặc biệt, nếu bệnh nhân có thêm các triệu chứng về tim mạch, thần kinh, tê bì, yếu cơ, mờ mắt, rối loạn nhịp tim và một số cơ quan khác mà các triệu chứng này không phải do nhiễm trùng, không do mất nước gây ra, không phải là bệnh đường tiêu hóa đơn thuần thì cần nghĩ đến ngộ độc do nhóm ngộ độc do yếu tố hóa chất hoặc độc tố tự nhiên trong thực phẩm. Nếu các trường hợp trong tình trạng nặng hoặc rầm rộ hoặc dai dẳng, liên tục không đỡ, người dân cần đến cơ sở y tế để khám ngay.

chua... lây nhiễm chéo các vi khuẩn Salmonella, Bacillus cereus, Staphylococcus aureus.

Theo báo cáo của Bộ Y tế, quý I/2024, trên toàn quốc ghi nhận 16 vụ ngộ độc thực phẩm, làm 659 người mắc (tăng gần 3 lần so với cùng kỳ năm 2023), trong đó có 3 người tử vong. Điều xót xa hơn cả là có rất nhiều học sinh là nạn nhân của các vụ ngộ độc.

Theo các chuyên gia, một

trong những nguyên nhân chính là do thời tiết thuận lợi để vi khuẩn gây bệnh phát triển, nhất là vi khuẩn gây bệnh đường ruột, động, thực vật chứa độc tố tự nhiên (nấm độc, côn trùng, cây, quả rừng, thủy hải sản...); ô nhiễm môi trường, thiếu nước sạch để chế biến, vệ sinh dụng cụ; bảo quản thực phẩm chưa đúng cách. Bên cạnh đó, do ý thức chấp hành quy định của pháp luật về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm

của một số cơ sở sản xuất, chế biến chưa nghiêm; việc sử dụng, bảo quản các thực phẩm tươi sống, nước giải khát... tại các bếp ăn tập thể chưa được quan tâm đúng mức.

Chiến dịch truyền thông pháp luật về an toàn thực phẩm

Tháng hành động vì an toàn thực phẩm được tổ chức vào tháng 4 - tháng 5 hàng năm nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm. Trước thực trạng nêu trên, để chủ động bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng, chống ngộ độc thực phẩm trong thời gian tới, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đề nghị các địa phương xây dựng kế hoạch và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, giám sát nguy cơ an toàn thực phẩm, phòng, chống ngộ độc thực phẩm phù hợp với tình hình thực tế. Năm nay Tháng hành động vì an toàn thực phẩm được thực hiện với chủ đề "Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới", kéo dài từ ngày 15/4 - 15/5/2024.

Trong tháng cao điểm an toàn thực phẩm năm nay, Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm tổ chức các đoàn kiểm tra việc thực hiện chỉ đạo, trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn quản lý; kiểm tra thực tế tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm. Bên cạnh đó, các địa phương trên khắp cả nước đồng loạt tổ chức hàng nghìn đoàn thanh, kiểm tra, giám sát việc

thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, đặc biệt chú trọng nguồn gốc và chất lượng sản phẩm thực phẩm, nông sản thực phẩm từ cấp xã, phường đến Trung ương.

Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương kiên quyết xử lý nghiêm, đình chỉ hoạt động các cơ sở nếu không bảo đảm điều kiện, không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm; công khai các hành vi vi phạm, kết quả xử lý vi phạm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng để cảnh báo kịp thời người sản xuất, kinh doanh và cộng đồng...

Ngoài các hoạt động thường xuyên về bảo đảm an toàn thực phẩm, "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" còn là điểm nhấn trong năm, tạo nên đợt cao điểm, phát động một chiến dịch truyền thông tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm; giám đến mức thấp nhất các hành vi vi phạm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm; chủ động phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm, hạn chế tối đa ngộ độc thực phẩm, đặc biệt là các vụ ngộ độc thực phẩm nhiều người mắc.

Bên cạnh sự chủ động của các cơ quan, ngành chức năng trong kiểm soát nguồn gốc, bảo đảm an toàn thực phẩm... người dân cần tự trang bị, nâng cao kiến thức trong lựa chọn, sử dụng thực phẩm còn tươi, có nhãn mác, nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; bảo đảm vệ sinh trong quá trình chế biến thực phẩm, sử dụng nguồn nước sạch, bảo quản thực phẩm; đặc biệt nên thực hiện ăn chín, uống sôi. Đặc biệt chú ý đến đối tượng học sinh, nhà trường và gia đình cần quan tâm nhiều hơn đến việc giáo dục, nhắc nhở các em không ăn quà vặt tại các hàng bán rong trước cổng trường nhằm hạn chế tối đa con em mình không bị nhiễm khuẩn qua đồ ăn thức uống không bảo đảm vệ sinh...
LINH CHI

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Điều chỉnh thông báo đấu giá ngày 10/04/2024 đối với tài sản "01 quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số: 40-1, tờ bản đồ số: 96, diện tích: 111,5m², có địa chỉ: Xóm Trong, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội" với các nội dung sau:

- Thời gian đăng ký TGDG: Trong giờ hành chính bằng hình thức đăng ký trực tiếp từ ngày 10/04/2024 đến ngày 06/05/2024 tại 1 trong 2 địa điểm sau:
 - + Tầng 4, Tòa nhà 29T1 Hoàng Đạo Thúy, p. Trung Hòa, q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
 - + Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Nam Hà Nội. Địa chỉ: Tòa nhà C3, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.
- Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong giờ hành chính các ngày 06, 07, 08/05/2024 vào tài khoản của Chi nhánh Hà Nội Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành
- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 11 giờ 00 phút ngày 09/05/2024 tại Tầng 4, Tòa nhà 29T1 Hoàng Đạo Thúy, p. Trung Hòa, q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
- Điều chỉnh thông báo đấu giá lần 1 ngày 09/04/2024, lần 2 ngày 12/04/2024 đối với tài sản: "01 quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số: 17 (1P) + 15, tờ bản đồ số: 04, diện tích: 272,5m² có địa chỉ tại: Tổ 16, tổ 17 cụm 2, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội" với các nội dung sau:
 - Thời gian đăng ký TGDG: Trong giờ hành chính bằng hình thức đăng ký trực tiếp từ ngày 09/04/2024 đến ngày 06/05/2024 tại Tầng 4, Tòa nhà 29T1 Hoàng Đạo Thúy, p. Trung Hòa, q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
 - Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong giờ hành chính các ngày 06, 07, 08/05/2024 vào tài khoản của Chi nhánh Hà Nội Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành
 - Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 08 giờ 30 phút ngày 09/05/2024 tại Tầng 4, Tòa nhà 29T1 Hoàng Đạo Thúy, p. Trung Hòa, q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

TSDG 01: 01 quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền

với đất tại thửa đất số: 40-1, tờ bản đồ số: 96, diện tích: 111,5m², có địa chỉ: Xóm Trong, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. GKĐ: 2.700.000.000 đồng.

TSDG 02: 01 xe ô tô nhãn hiệu MERCEDES-BENZ, biển kiểm soát: 30G-939.52, số loại GLC 300 4MATIC 253984, số máy: 26492030367770, số khung: RLM0G8EB8M012718. Nơi trưng bày tài sản: bãi xe tỉnh xóm Ngô, thôn Khê Nữ, xã Nguyễn Khê, huyện Đông Anh, TP Hà Nội. GKĐ: 1.630.000.000 đồng.

TGDG: CN Hà Nội Cty ĐGHD Bến Thành - Đ/c: Tầng 4, Tòa nhà 29T1, Lô đất N05, KĐT Đông Nam đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Người có TS: TSDG 01: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Nam Hà Nội. Địa chỉ: Tòa nhà C3, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội; TSDG 02: Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và phát triển. Địa chỉ: Tầng 16, 23, 24 Tòa nhà Mipeco, số 229 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký TGDG: Trong giờ hành chính bằng hình thức nộp trực tiếp tại tầng 4, tòa 29T1 Hoàng Đạo Thúy, p. Trung Hòa, q. Cầu Giấy, TP HN:

TSDG 01: từ ngày 10/04/2024 đến ngày 06/05/2024
Hoặc tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Nam Hà Nội. Địa chỉ: Tòa nhà C3, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

TSDG 02: từ ngày 16/04/2024 đến ngày 06/05/2024

Tiền đặt trước nộp vào tài khoản Chi nhánh Hà Nội Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành trong giờ hành chính:
Các ngày 06, 07, 08/05/2024: TSDG 01: 270.000.000 đồng; TSDG 02: 163.000.000 đồng

Đấu giá trực tiếp tại: Tầng 4, Tòa 29T1 Hoàng Đạo Thúy, p. Trung Hòa, q. Cầu Giấy, TP Hà Nội:

Cùng ngày 09/05/2024: TSDG 01: Lúc 11 giờ 00 phút TSDG 02: Lúc 10 giờ 00 phút

Liên hệ: Email: Hanoi.daugiabenthanh@gmail.com hoặc Mr. Thăng: 0987.064.689

CHI NHÁNH HÀ NỘI CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BẾN THÀNH

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

- Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Sao Việt.
- Người có tài sản: Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) - Số 57 Lý Thường Kiệt, P.Trần Hưng Đạo, Q.Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.
- Thông tin về tài sản:
 - * TS1: Toàn bộ Quyền phát sinh từ HĐMB nhà phố thương mại số 44/2021/B3-401/01/HĐMB/PQ WATERFRONT LUXURY HOTELS thuộc Dự án Khu phố thương mại Phú Quốc Waterfront (giai đoạn 2) tại Khu phức hợp Bãi Trường, xã Dương Tô, TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam giữa Bên bán là Công ty TNHH BIM Kiên Giang với Bên mua là Bà Hoàng Thị Thi.
 - Đối với Căn nhà số B3-401, Diện tích xây dựng: 105,00 m², Diện tích sàn xây dựng: 620,40 m².
 - * TS2: Toàn bộ Quyền phát sinh từ HĐMB nhà phố thương mại số 30/2021/B3-402/01/HĐMB/PQ WATERFRONT LUXURY HOTELS thuộc Dự án Khu phố thương mại Phú Quốc Waterfront (giai đoạn 2) tại Khu phức hợp Bãi Trường, xã Dương Tô, TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam giữa Bên bán là Công ty TNHH BIM Kiên Giang với Bên mua là Bà Hoàng Thị Thi.
 - Đối với Căn nhà số B3-402, Diện tích xây dựng: 105,00 m², Diện tích sàn xây dựng: 620,40 m².
 - * TS3: Toàn bộ Quyền phát sinh từ HĐMB nhà phố thương mại số 10/2021/B3-403/01/HĐMB/PQ WATERFRONT LUXURY HOTELS thuộc Dự án Khu phố thương mại Phú Quốc Waterfront (giai đoạn 2) tại Khu phức hợp Bãi Trường, xã Dương Tô, TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam giữa Bên bán là Công ty TNHH BIM Kiên Giang với Bên mua là Bà Hoàng Thị Thi.
 - Đối với Căn nhà số B3-403, Diện tích xây dựng: 105,00 m², Diện tích sàn xây dựng: 620,40 m².
- Giá khởi điểm TS1: 9.669.000.000 VNĐ; TS2: 8.475.000.000 VNĐ; TS3: 9.669.000.000 VNĐ.
- Tiền đặt trước TS1: 970.000.000 VNĐ; TS2: 850.000.000 VNĐ; TS3: 970.000.000 VNĐ.
- Bán, tiếp nhận hồ sơ, đăng ký tham gia: Trong giờ hành chính, từ 16/04/2024 đến hết 06/05/2024 tại Phòng 105, số 6 Nguyễn Công Trứ, P.Phạm Đình Hồ, Q.Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội và Số 44 Lê Ngọc Hân, Q.Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.
- Tổ chức đấu giá TS1: Từ 09h00 đến 10h00 ngày 09/05/2024; TS2: 10h30 đến 11h30 ngày 09/05/2024; TS3: 14h00 đến 15h00 ngày 09/05/2024 trên Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến: <https://daugiasao5.vn> hoặc <https://daugiaiviet.vn>.
- Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá không thực hiện hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật ĐGTS năm 2016 tiến hành mua và nộp hồ sơ, nộp tiền đặt trước theo quy định. Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá riêng lẻ đối với từng tài sản nêu trên. (Chi tiết theo hồ sơ tài sản)
- Mọi chi tiết liên hệ: Công ty Đấu giá hợp danh Sao Việt: Tầng 1 nhà chữ U, Số 6 Nguyễn Công Trứ, P. Phạm Đình Hồ, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
- ĐT: 0246.6505360/ 096 5549895.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH SAO VIỆT

KHU TÁI ĐỊNH CƯ HƯƠNG SƠ 9, 10 (TP HUẾ) CHỜ NƯỚC SẠCH:

Công ty cấp nước Thừa Thiên Huế nêu lý do hạ tầng chưa bảo đảm

Theo phản ánh của người dân tại khu tái định cư Hương Sơ 9 và 10 (tổ dân phố 6 và 5, phường Hương Sơ, TP Huế), họ ra đây sinh sống từ trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 nhưng phải sống trong cảnh chưa có nước sạch.

Khu tái định cư này, người dân đa phần đều phục vụ trong quân đội, trước đây ở Trần Bình đài (đồn Mang Cá), được di dời và cấp đất tái định cư ra đây.

Bà Võ Thị Minh (ngụ nhà A34, đường Phạm Văn Nghị) cho biết, các hộ dân đều chấp hành việc giải toả. Từ tháng 7/2023, khi bà ra đây, đã phải mua máy bơm câu nước từ ruộng lên xây nhà. Đến gần Tết Nguyên đán, gia đình chuyển đến sinh sống, phải kéo nước sạch “kéo” ở khu dân cư Hương Sơ 7.

“Ở đây các xe tải trọng lớn đi lại nhiều khiến đường ống thường xuyên bị vỡ, gây thất thoát nước. Như nhà tôi, ra nơi ở mới, tiền nước sạch tăng 5 lần trước đây”, bà Minh nói.

Chị Nguyễn Thị Thu Phương (44 tuổi, ngụ nhà A27) cho hay, ống nước kéo từ khu khác về nhà chị khá xa và hay bị hỏng, mỗi lần thay ống phải tốn 3 triệu đồng. Chị và 2 hộ khác dùng chung ống nước, cứ khuya là ra khoả ống để tránh thất thoát nước. Tuy nhiên, do dùng chung ống nên nước yếu, phải thay nhau giặt áo quần, thay nhau tắm rửa.



● Đường ống được người dân kéo khá xa và thường xuyên bị vỡ gây thất thoát, hao phí nước.

“Chúng tôi mong mỗi địa phương thực hiện chủ trương các hộ dân về nơi tái định cư mới, sẽ có cuộc sống tốt hơn. Mong cơ quan chức năng quan tâm giải quyết để chúng tôi nhanh chóng được cấp nước sạch, ổn định cuộc sống”, chị Phương nói.

Ông Trần Quang Cầm (Bí thư Chi bộ tổ dân phố 6) thông tin, khu vực Hương Sơ 9 có 436 lô đất tái định cư, hiện đang có 30 nhà đang xây dựng. Về số hộ đã chuyển đến ở đường Phạm Văn Nghị là 17 nhà; đường Bãi Sậy 5 và Bãi Sậy 6 có 11 nhà; ngoài ra ở khu Hương Sơ 10 còn 7 nhà đã vào ở. Những nhà này đều chưa được bắc nước sạch để sinh hoạt.

“Ở đây từng được kỳ vọng là khu dân cư tiêu biểu bậc nhất nhưng hiện tại thì chưa được vì thiếu nước. Người dân phản ánh rất nhiều, cho biết không có nước sạch thì không làm ăn gì được, sinh hoạt bất tiện”, ông Cầm cho hay.



● Người dân mong muốn sớm được cấp nước sạch để ổn định cuộc sống. (Ảnh: Tâm Bảy)

Bà Bùi Thị Kim Khuyên (Phó Chủ tịch UBND phường Hương Sơ) cho biết, những lần tiếp xúc cử tri, người dân tái định cư ở khu vực 9 và 10 đều lên tiếng vấn đề chưa có nước sinh hoạt. Mới đây, các hộ dân tại đây đã phản ánh tới Bí thư Thành uỷ và địa phương đang tìm hướng giải quyết.

“Chúng tôi mong mỗi chủ đầu tư, đơn vị thi công dự án cùng Cty CP cấp nước Thừa Thiên Huế ngồi lại và bàn ra hướng tháo gỡ để cấp nước sạch cho người dân”, bà Khuyên nói.

Trả lời PLVN, giải thích lý do vẫn chưa cấp nước sạch cho dân nơi đây, Cty CP cấp nước Thừa Thiên Huế cho rằng vì hạ tầng chưa bảo đảm. Cty đề nghị chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng & Phát triển đô thị tỉnh cùng với đơn vị thi công khắc phục vấn đề trên; khi đó Cty sẽ sớm bắc nước sạch cho người dân. **LÊ TÂM BẢY**

MỘT SỐ CHUNG CƯ Ở NGHỆ AN ĐỂ DÂN VÀO Ở KHI CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN: “Trách nhiệm thuộc về chủ đầu tư và chính quyền địa phương”

Tại cuộc họp báo quý I năm 2024 tổ chức mới đây, lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An cho biết về việc để 4 chung cư chưa hoàn thành nghiệm thu nhưng đã cho dân vào ở; trách nhiệm thuộc về chủ đầu tư và chính quyền địa phương.

Được biết, trên địa bàn TP Vinh có 4 chung cư chưa hoàn thành thủ tục chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành xây dựng nhưng đã cho người dân vào sinh sống, gồm: Chung cư Bảo Sơn tại khối Vinh Tiến, phường Hưng Bình (Cty CP Tập đoàn Đầu tư xây dựng & Du lịch Bảo Sơn làm chủ đầu tư); khu nhà ở làm việc Thành Vinh tại phường Hưng Bình (Cty CP Đầu tư sản xuất & Thương mại Thành Vinh làm chủ đầu tư); chung cư, nhà ở xã hội tại xóm 15, xã Nghi Phú (Cty TNHH Trường Thành làm chủ đầu tư); chung cư Mường Thanh Cửa Đông tại phường Hưng Dũng (Cty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông làm chủ đầu tư).

Trả lời tại cuộc họp báo quý I năm 2024, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, ông Vũ Tuấn Dũng cho biết, 4 chung cư nói trên, trách nhiệm xử lý được chia thành 2 nhóm. Nhóm một là những chung cư thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, do Sở Xây dựng tiến hành nghiệm thu và chung cư trên 22 tầng thuộc Bộ Xây dựng. Chung cư Trường Thành và Thành Vinh đã có đoàn kiểm tra theo Kết luận 551 của UBND tỉnh. Hai chung cư này đang tiến hành khắc phục những tồn tại trước khi cơ quan chức năng tiến hành nghiệm thu để đưa vào sử dụng. Với hai chung cư này, trách nhiệm thuộc về chủ đầu tư và UBND TP Vinh.

Với chung cư Mường Thanh Cửa Đông, Cục Kiểm định (Bộ Xây dựng) đã có văn bản chỉ ra nhiều nội dung cần phải khắc phục, hiện chủ đầu tư đang tiến hành điều chỉnh lại. Chung cư này chưa được Bộ Xây dựng chính thức nghiệm thu công trình đủ điều kiện đưa vào sử dụng. Trách nhiệm để người dân vào ở thuộc về chính quyền địa phương và chủ đầu tư.

Trước thông tin dù chưa được nghiệm thu nhưng đã có nhiều căn hộ được cấp sổ hồng, ông Toàn cho biết, việc cấp sổ hồng cho các hộ dân được UBND tỉnh ủy quyền cho TP Vinh thực hiện. “Chung cư này chưa được nghiệm thu xây dựng, vậy việc này đúng hay sai chúng tôi sẽ cho cán bộ rà soát lại. Ngay lúc này chưa thể trả lời được. Việc cấp sổ hồng thời điểm đó là do TP Vinh thực hiện”, ông Toàn nói.

Về việc này, bà Trần Thị Cẩm Tú, Phó Chủ tịch UBND TP Vinh cho biết, đầu năm 2021, Sở TN&MT có thông báo kết quả kiểm tra điều kiện chuyên nhượng quyền sử dụng đất và bán căn hộ ở dự án đầu tư xây dựng Tổ hợp khách sạn, chung cư Mường Thanh Cửa Đông. Văn bản này nêu rõ, chung cư đủ điều kiện bán nhà ở cho người dân từ tầng 13 đến 26. Riêng từ tầng 1 đến tầng 12 chưa đủ điều kiện bán căn hộ. Do đó, TP đã làm các thủ tục cấp 111 sổ hồng cho các hộ dân.

Trong thời gian qua, người dân tại chung cư Bảo Sơn (phường Hưng Bình) đã nhiều lần căng băng rôn đòi chủ đầu tư bàn giao sổ hồng. Nguyên nhân là dự án này không có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; không có quyết định chấp thuận kết quả nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng của cơ quan có thẩm quyền (Bộ Xây dựng); thậm chí chưa có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư. Chung cư này nằm trên đường Lê Lợi với chiều cao 31 tầng nổi, diện tích xây dựng 1.940,0m²; nhà ở thấp tầng (liền kề) cao 4 tầng và 1 tum, tổng số 13 lô, diện tích đất xây dựng 1.101,1m². Hiện có gần 600 hộ dân đã vào sinh sống tại đây. **NGÔ TOÀN**

Khai trương chuyến tàu du lịch đêm Đà Lạt

Tối 14/4, tại Ga Đà Lạt (Lâm Đồng), TCTy Đường sắt Việt Nam (VNR) khai trương chuyến tàu đêm tuyến Đà Lạt - Trại Mát với tên gọi “Hành trình đêm Đà Lạt”. Theo đó, ngoài các đôi tàu chạy thường xuyên vào ban ngày, VNR tổ chức chạy thêm hai đôi tàu ĐL11/ĐL12 và ĐL3/ĐL14, xuất phát từ Ga Đà Lạt vào các khung giờ 18h15 (ĐL11) và 20h20 (ĐL13) để phục vụ hành khách. Ở chiều ngược lại, tàu DL12 xuất phát tại ga Trại Mát

lúc 19h15 và DL14 xuất phát lúc 21h20. Giá vé dao động 72.000 đồng đến 100.000 đồng/lượt. Khách mua vé khứ hồi được giảm 25% giá vé, mua vé tập thể từ 10 người trở lên được giảm từ 15% đến 40% giá vé.

“Hành trình đêm Đà Lạt” là một sản phẩm du lịch mà VNR đưa vào khai thác nhằm mang đến cho hành khách những trải nghiệm mới, cảm nhận về đẹp của Đà Lạt về đêm, góp phần đa dạng dịch vụ và phát triển du lịch địa phương.

Tuyến đường sắt Đà Lạt - Trại Mát có chiều dài 6,7km (là phần còn lại của tuyến Tháp Chàm - Đà Lạt, dài 84km, nối Ninh Thuận với Lâm Đồng được người Pháp xây dựng đưa vào khai thác năm 1932). Với hành trình chạy tàu khoảng 1 tiếng (30 phút chiều đi và 30 phút chiều về) và tốc độ chạy tàu chậm, du khách có thể ngắm nhìn vẻ đẹp thơ mộng của Đà Lạt. Ngoài việc được thưởng thức âm nhạc, trà và sử dụng wifi miễn phí, du khách còn có thể thưởng thức tiệc tối theo yêu cầu. **MAI LONG**

Pháp luật
VIỆT NAM

● Tổng Biên tập:
TS VŨ HOÀI NAM

● Phó Tổng Biên tập:
HÀ ANH BÌNH
TRẦN NGỌC HÀ
VŨ HỒNG THÚY

● Phó Trưởng ban Phụ trách
Ban Thư ký tòa soạn:
HOÀNG VĂN TOÀN

● **TÒA SOẠN:** Số 42 ngõ 29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội.
*ĐT: (024) 37245180
* Fax: (024) 37245178
* Email: baoplvn2014@gmail.com.
● **GPXB** số 86/GP-BTTTT ngày 06/03/2014 do Bộ TTTT cấp.
● **Giấy phép sửa đổi, bổ sung** số 290/GP-BTTTT ngày 22/9/2014 do Bộ TTTT cấp
● **Thiết kế mỹ thuật tại Tòa soạn.**
● In tại Cty TNHH MTV In báo Hà Nội Mới; Cty In Ba Đình.

● **Văn phòng đại diện: TP HCM:** 200C Võ Văn Tần, P5, Q3, TP HCM.
*ĐT: (028)38181281 * Email: plvnvp2@gmail.com.
Khu vực ĐBSCL: 109 Trần Văn Hoài, Ninh Kiều, Cần Thơ
*ĐT: (0292) 3819009 *Email: canthophapluatvn@gmail.com.
Duyên hải phía Bắc: 10 Hồ Sen, Lê Chân, Hải Phòng.
*ĐT: 0973465555. Email: vanphongplvn@gmail.com;
Miền Trung và Tây Nguyên: 92 Hoàng Văn Thụ, Pleiku, Gia Lai.
ĐT: (0269) 365 8888 - 0963 111 333
* Email: baophapluat.mientrungtaynguyen@gmail.com
Lào Cai: Số 581, đường Hoàng Liên, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai.
ĐT: 0903211537
Phú Thọ: đường Nguyễn Tất Thành, Việt Trì; ĐT: 0981391333.
* Email: vutienplvn@gmail.com;
Quảng Ninh: 87 Nguyễn Văn Cừ, Hồng Hà, Hạ Long *ĐT: 0913093581
*Email: Vucongthanhl@gmail.com

Nam Định: 455 Trường Chinh, TP Nam Định *ĐT: 0978295869;
Nghệ An: 56 Nguyễn Thị Minh Khai, TP Vinh, Nghệ An *ĐT: 0916635077
* Email: ngotoanbc@gmail.com

Thừa Thiên - Huế: 22 Nguyễn Lương Bằng, TP Huế *ĐT: (0234) 3888666 - 0903029099;
* Email: quangtam07@gmail.com

Khánh Hòa: 125 Hoàng Hoa Thám, TP Nha Trang *ĐT: 0905555722.
*Email: leanhduc.plvn@gmail.com

Lâm Đồng: 181 đường 3 tháng 2, phường 4, TP. Đà Lạt *ĐT: 0914876019. * Email: longbc07@gmail.com
Đồng Nai: 11 đường Hoàng Minh Châu, phường Hòa Bình, TP Biên Hòa *ĐT: (0251) 3863939.

*Email: huynhngochieu7979@gmail.com.vn
Tiền Giang: 29A, đường Trương Vĩnh Ký, phường 7, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
*ĐT: 0913601551. *Email: tranphongtranplvn@gmail.com

Liên hệ thông tin - quảng cáo: Nguyễn Sinh Hùng - ĐT: 0349610152

MÃ ĐẶT BÁO: B51

Giá: 7.300Đ
(BẢY NGHÌN BA TRĂM ĐỒNG)